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รายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 3/2566 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น.-16.30 น. 

 
1.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธานกิตติมศกัด์ิ 
2. นายจิตรกร เผด็จศึก        ประธาน  
3.นางอาภรณ์ วชัระ          รองประธาน 
4.นายสุรัตน์ จรกรรณ       รองประธาน 
5.นางสาวนาฎฤดี จิตรรังสรรค ์       รองประธาน 
6.นายพงษศ์กัด์ิ เสริมศกัด์ิศศิธร       รองประธาน 
7.นายยทุธนา มาตเจือ        รองประธาน 
8.นายวิชาญ สัจจาพิทกัษก์ุล       รองประธาน 
9.นางสาวอภินนัทภรณ์ ใตห้ลา้สถาพร      รองประธาน 
10.นายโชติอนนัต ์ ปินถานนัต ์       รองประธาน 
11.นายปราการ ป่ินเจริญ       รองเลขาธิการ 
12.นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์       นายทะเบียน 
13.นางสาวสรวงสุดา กอหา       ปฏิคม 
14.นายสมพงษ ์ น าศรีเจริญสุข       กรรมการ 
15.วา่ท่ี ร.ท.สมศกัด์ิ  ยคุขะระ       กรรมการ 
16.นายชชัวาล แซ่ตั้ง        กรรมการ 
17.นางสุนีย ์แกว้เมืองเพชร       กรรมการ 
18.นายบุญสืบ  ชยัสายณั        กรรมการ 
19.นายอาทร เสริมศกัด์ิศศิธร       กรรมการ 
20.นายทวีทรัพย ์โชคเกิดสกุล       กรรมการ 
21.นางเยาวนุช กวา้งสุขสถิต       กรรมการ 
22.นางนพวรรณ กิติพิศาลกุล       สมาชิก 
23.นางสาวอจัมารักษ ์ ส่องแงจนัทร์      รองประธาน YEC 
24.นายกิตติพงษ ์ วฒันพงษว์านิช       เลขา YEC 
25.นายคณิศร น่ิมเจริญวรรณ       เลขา YEC 
26.นางชนากานต ์ สิงห์สมุทร       เลขา YEC 
 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอ่ืนๆ 
24 - 25  กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 – 17.00 น. นายอาทร เสริมศกัด์ิศศิธร ร่วมสัมมนา "ธุรกิจกา้วพอดี สู่การเติบโตท่ี 

ยัง่ยนื" ภายใตโ้ครงการกา้วพอดี 90 ปี หอการคา้ไทย ณ โรงแรมโกลเดน้ซิต้ี จงัหวดัระยอง 
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26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมปลูกป่าเพื่อส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม 
ตามโครงการ Zero Co2 ฉะเชิงเทรา ณ สถานีวิจยัและฝึกนิสิตวนศาสตร์ ต าบลทุ่งพยา อ าเภอสนามชัยเขต จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ร่วมจ านวน 4 ไร่  

6 สิงหาคม 2566 เวลา 8.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรม
ป่ันจกัรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา กิจกรรม ป่ันเช่ือมโยงพระพิฆเนศ 3 ปาง  จุดสตาร์ด ณ บริเวณ หน้า
โรงพยาบาลวดัสมานรัตนาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ และนายอาทร 
เสริมศกัด์ิศศิธร ประธาน YEC ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการคา้ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริการ พร้อมรับฟังการบรรยาย
พิเศษ ในหัวขอ้ โอกาสการคา้และการลงทุนในสหรัฐจากนายธานี แสงรัตน์ เอกอคัราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตนั ผ่านระบบ
ออนไลน ์

8 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัจดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา และส านกังานพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  และ บริษทั ไทยคชสารโลจิสติกส์เซอร์วิส จ ากดั ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมคน
พิการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตามมาตรา 35(7) จ านวน 8 ราย 

9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน พร้อมคณะ ร่วมประชุมการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางน ้ า
ตลาดโบราณคลองนครเน่ืองเขต  ณ เทศบาลนครเน่ืองเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 สิงหาคม 2566 หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม Zero Co2 
ฉะเชิงเทรา กิจกรรมพายเรือเก็บขยะในล าคลอง ณ ท่าน ้าตลาดโบราณคลองนครเน่ืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

17 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 - 15.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน เป็นตวัแทนหอการคา้ไทย ร่วมแถลงข่าวการจดั
งาน EEC Cluster Fair 2023 ณ หอ้ง 11 ชั้น 1 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ิ กรุงเทพ 

20 สิงหาคม 2566 เวลา 06.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมจดักิจกรรมงานเดินว่ิงเพื่อผูป่้วยมะเร็งและการกุศล 

"Eastern Cancer Network Run @ฉะเชิงเทรา" ณ โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น. นางสาวชนากานต์ สิงห์สมุทร เลขาธิการ YEC ร่วมประชุมประธาน
ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC ทัว่ประเทศ ผา่นระบบ VDO Conference (Google Hangout Meet) 

 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 
20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบ

การจราจรทางบก (อจร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2566 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.45 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ตรวจสอบตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ล้ียง

กุง้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 11 ราย หากประสงคจ์ะเดินทางโดยส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัฯ ขอให้พร้อมกนั ณ ส านักงาน
พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 กรกฎาคม 2566 เวลา 9:00 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษแ์ละ
พฒันาเมืองเก่าฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2566 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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21 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:00 - 12:00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเริมให้รัฐและ
เอกชนปฏิบติัตามกฎหมายจา้งงานคนพิการในสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2566 ณ ห้องเทพราช Grand 
โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา และนายจอมพงษ ์             
ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเร่ืองการขับเคล่ือนสภาการศึกษาจังหวดัฉะเชิงเทรา กับหน่วยงานศึกษาธิการจังหวดั
ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมส านกังานหอการคา้จงัหวดัเชิงเทรา 

24 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.45 น. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ  ร่วมตรวจสอบการรับซ้ือกุ้งของเกษตรกร 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 11 ราย ณ ประจ าจุดชั่งน ้ าหนัก หากประสงค์จะเดินทางโดยส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัฯ ขอให้
พร้อมกนั ณ ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 กรกฎาคม 2566 เวลา 9:30 น. นายพงศธร เผ่าบรรจง รองประชุม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน
กรกฎาคม 2566 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 กรกฎาคม 2566 เวลา 9:00 - 17:00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมโครงการสัมมนาปฏิบติัการ เร่ือง การจดัท า
ยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคาร
เรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 

24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:30 น. นายสมพงษ์ น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการการรักษาความ
มัน่คงและความสงบเรียบร้อยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:00 น. นายสมพงษ์  น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์  านวยการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 
คาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมอภิปรายในโครงการสัมมนาภาคธุรกิจ
เอกชนและนกัลงทุน เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมในการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ โรงแรม ซัน
ธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

25 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น
เก่ียวกบัร่างกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจดัการขยะบรรจุภณัฑ์ ณ ห้อง Grand Ballroom 1 โรงแรม
รามาการ์เดน กรุงเทพ และในรูปแบบออนไลน์ ผา่นระบบ Zoom Meeting  
 25 - 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.00-16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
ทบทวนแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2564) และ
การจดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 ณ โรงแรมราวินทรา บีช             
รีสอร์ทแอนดส์ปา อ าเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี 

26 กรกฎาคม 2566 เวลา 8:30-15:00 น. นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วมประชุมรับฟังความเห็นระดบัภูมิภาค 
โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจดัท านโยบายการก าหนดโครงสร้างอตัราค่าใช้น ้ า ส าหรับการใช้ทรัพยากรน ้ า
สาธารณะของผูใ้ชน้ ้ าประเภทท่ีสอง และสามตามพระราชบญัญติัทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 หมวด 4 ณ โรงแรม คลาสสิค คามีโอ 
ระยอง จงัหวดัระยอง และผา่นระบบ Online MS TEAM Link 

26 กรกฎาคม 2566  เวลา 13.00 - 16.30 น. นายอาทร ผดุงเจริญ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2566 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพงษศ์กัด์ิ เสริมศกัด์ิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ก าหนดและปรับปรุงเง่ือนไขในอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตวห์รือส่ิงของประจ า
จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 7/2566 ณ หอ้งประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ส านกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:00-12:00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายอาทร เสริมศกัด์ิศศิธร ประธาน YEC  
ร่วมประชุมคณะท างานดา้นการตลาดระดบัจงัหวดั (เซลลแ์มนจงัหวดั) ผา่นระบบออนไลน์ (Zoom)  

26 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:00 น. นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเน่ืองในโอกาสวนั
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ณ ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วดัวงัเยน็ หมู่ท่ี 3 ต าบลวงัเยน็ อ าเกอ
แปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ 
(Knowledge - Based otop : KBO) จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 3/2566 ณ ห้องบางปะกง โรงแรง ที วินเทจ ต าบลท่าทองกลาง 
อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย
มงคล และถวายระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั เน่ือง
ในโอกาสมหามงคลวนัเฉลิมพระชนม์พรรษา (28 กรกฎาคม 2566) ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา (ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ระบบซูม) การแต่งกาย ชุดสุภาพ เส้ือเหลือง 

27 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชมคณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ
ระดบัจงัหวดัณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร) ณ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

27 - 29 กรกฎาคม 2566  นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ตรวจสอบตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุ้ง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 5 จ านวน 6 ราย ณ แพกุง้สิทธิโชค และแพธรรมนูญ 

28 กรกฎาคม 2566  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว เน่ืองใน
โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 7.30 น. พิธีท าบุญตกับาตร  เวลา 18.00 น. พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ
และวางพานพุ่ม  เวลา 19.19 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชยัมงคล ณ ศาลาจตัุรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

28 กรกฎาคม 2566 เวลา 9:30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมกิจกรรมปล่อยพนัสัตวน์ ้ า เน่ืองในวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั ณ วดับางปรงธรรม
โชติการาม บริเวณท่าน ้าวดับางปรงธรรมโชติการาม ต าบลบางพระ อ าเภอเมืองจะเชิงเทรา จงัหวดัจะเชิงเทรา 

28 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และผา้ไตร 
พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจา้อาวาสวดัโสธรวราราม วรวิหาร เจา้คณะจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ พระอุโบสถวดัโสธรวราราม 
วรวิหาร ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

1 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา เน่ืองใน
เทศกาลวนัอาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษา จงัหวดัฉะเชิงเทรา พุทธศักราช 2566 เวลา 6.30 น. พิธีท าบุญตกับาตร ณ พระ
อุโบสถ วดัโสธรวราราม วรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เวลา 17.30 น. พิธีเวียน เทียน ณ พระอุโบสถ วดัโสธรวราราม วรวิหาร 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

3 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 - 16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผน
ภาพรวมเพื่อพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ.2566 - 2570 ณ ห้องประชุมแปซิฟิกโรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บาง
แสน จงัหวดัชลบุรี 
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3 สิงหาคม 2566 นายยทุธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมโครงการเพิ่มศกัยภาพการจ าหน่าย สินคา้และบริการ "พฒันา
ตลาดสินคา้เกลือทะเล สมุทรสาครสู่สากล" ณ โรงแรมเฮฟเว่น ฉะเชิงเทรา (Heaven Hotel Chachoenesao) ต าบลหน้าเมือง 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็น
เกียรติในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและส่ิงของจ าเป็นแก่ชุดผลกัดนัช้าง "ผูป้กป้องชีวิตประชาชน" จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ 
อาคารเอนกประสงคท่ี์วา่การอ าเภอท่าตะเกียบ (หอการคา้ร่วมสนสันุน ขา้วสาร 70 ถุงๆละ 5 กิโล มาม่า 50 กล่อง น ้า 24 แพค็ ) 

4 สิงหาคม 2566 เวลา นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมตรวจสอบตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุ้ง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 6 พร้อมรายงานผลการด าเนินโครงการ 

8 สิงหาคม 2566 เวลา 13:30-16:30 น. นายสมพงษ ์น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือน
งานสิทธิมนุษยชนระดบัจงัหวดั ประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาร
ยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาแรงงานและ
ประสานงานการฝึกอาชีพจงัหวดั (กพร.ปจ.) คร้ังท่ี 2/2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 
ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการผลกัดนัการด าเนินงานตาม
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2566 ณ ห้อง
มรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 สิงหาคม 2566 เวลา 8:00-16:30 น. นายสมพงษ ์น าศรีเจริญสุข กรรมการ ร่วมงาน ร่วมเชียร์และใหก้ าลงัใจ อ าเภอ/
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในการประกวดผลการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดบัดีเด่น ระดบัจงัหวดั ประจ าปี
งบประมาณ 2566 ณ หอ้งประชุมสิริโสธร ชั้น 2 อาคารทนัตกรรม ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 สิงหาคม 2566 เวลา 9:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลาง
จงัหวดัจะเชิงเทรา 

10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 2566  ณ สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย (สทท.) จงัหวดัจนัทบุรี หรือ ช่อง 11 จนัทบุรี หรือ NBT จนัทบุรี อ 
เมือง จ จนัทบุรี 

10 สิงหาคม 2566 เวลา 19:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน คณะกรรมการหอการคา้ ร่วมเป็นเกียรติงานเล้ียงแสดง
ความยนิดี สมาคมส่งเสริมวฒันธรรมหญิงจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมวิหารแปดเซียน ต.บา้นใหม่  อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.
ฉะเชิงเทรา 

11 สิงหาคม 2566 เวลา   08.00 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นท่ีน าร่อง คร้ังท่ี 1 โครงการจดัท าแผนผงัการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินบริเวณพื้นท่ีรอบสถานี เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน ณ ห้องเจา้พระยา ชั้น 3 อาคารบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครินทร์ อ.
เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
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12 สิงหาคม 2566 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน คณะกรรมการหอการคา้ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจา้สิริกิติพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 
เวลา 7:00 น. พิธีท าบุญตกับาตรถวายพระราชกุศล เวลา 18:00 น. พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะและวางพานพุ่มเวลา 19:19 น. พิธี
จุดเทียนถวายพระพรชยัมงคล  ณ ศาลาจตัุรมุข หนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน คณะกรรมการหอการคา้ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เวลา 6.30 น. กิจกรรมท าบุญตักบาตร
ขา้วสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล // เวลา 8.00 น. พิธีปล่อยพนัธุ์สัตวน์ ้ า จ านวน 192,000 ตวั // เวลา 08.45 น. พิธีเจริญ
พระพุทธมนต์และพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ จ านวน 92 ตัว ถวายเป็น พระราชกุศลฯ // เวลา 9.30 น. พิธีมอบเส้ืออาสาสมคัร
ทอ้งถ่ินรักษโ์ลก รักษว์ดัโสธร // เวลา 9.45 น. พิธีเปิดโครงการวดัโสธรฯ มีรัก ปลูกผกัแบ่งปัน เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้
เจา้อยูห่วั ณ วดัโสธรวรารามวรวิหาร ต.หนา้เมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 

15 สิงหาคม 2566 เวลา8:30-17:00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นางสาวอภินนัทภ์รณ์ ใตห้ลา้สถาพร รองประธาน 
ร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อยกระดบัการบริหารจดัการภาครัฐในการต่อตา้นการทุจริตประจ าปังบประมาณ 
พ.ศ.2566 ณ หอ้งเทพราช โรงแรมชนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 สิงหาคม 2566 เวลา 9:30  น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะท างานด าเนินโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุ้ง จังหวดัฉะเชิงเทรา (คณะท างานติดตามและตรวงสอบการซ้ือขายกุ้ง) ณ ห้องประชุมนนทบุรี ชั้น 1 
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 สิงหาคม 2566 เวลา 13:30 น. นายยุทธนา มาตเจือ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดบัจงัหวดัจะเชิงเทรา คร้ังท่ี 
2/2566 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 สิงหาคม 2566 เวลา 9:00-12:00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหาการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาค
ตะวนัออก (EEC) เเละทิศทางการพฒันาระบบต่อไป ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลาง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา มาตเจือ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทาง
ถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2566 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00-16:00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Focus Group) ระดม
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัท า (ร่าง) เเผน เเม่บทการส่งเสริมเเละการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศ พ.ศ. 2567-2570 
ในรูปเเบบออนไลน์ผา่นระบบ Zoom Meeting ID: 890 1767 9486 Passcode: PDPA2023 

18 สิงหาคม 2566 เวลา 19:00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการของผูต้รวจราชการ เขตตรวจราชการท่ี 8 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบท่ี 2 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์
ศิริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 สิงหาคม 2566 เวลา 8:30 น. นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์ รองประธาน ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดศูนยเ์รียนรู้ผูสู้งวยั
ตน้แบบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องสมุดประชาชน อ าเภอพนมสารคาม (ตั้งอยู่ภายในวดัท่าเกวียน) ต าบลพนมสารคาม อ าเภอ
พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา มาตรเจือ รองประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน
สิงหาคม 2566  ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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21 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 - 19:30 น. นายพงศธ์ร เผา่บรรจง รองประธาน ร่วมทีม "จงัหวดัฉะเชิงเทรา" เพื่อเขา้ร่วม
กิจกรรม/ตรงการ การเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ รายการขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัการฯ การชุมชนสัมพนัธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (สนามปลากัด) ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 สิงหาคม 2566  เวลา 13.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแกไ้ขปัญหาเกษตรกร 
อนัเน่ืองมาจากผลิตผลการเกษตร ระดบัจงัหวดั จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 3/2566 ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลาง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน  นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมการจดั
งานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจ าปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลาง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

23 สิงหาคม 2566 เวลา 8:30 - 12:30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมการประชมเชิงปฏิบติัการเพื่อเผยแพร่
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะท่ี2(พ.ศ. 2566-2570) (ภาคธุรกิจ) ผ่านช่องทางออนไลน์ 
Application Webex 

24 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 - 19:30 น. นายพงศธ์ร เผา่บรรจง รองประธาน ร่วมทีม "จงัหวดัฉะเชิงเทรา" เพื่อเขา้ร่วม
กิจกรรม/ตรงการ การเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ รายการขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัการฯ การชุมชนสัมพนัธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (สนามปลากัด) ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมรับใบประกาศนียบตัรในงานมหกรรมรวม
พลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ 

24  สิงหาคม 2566 เวลา 9:30 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัรูปท่ีดินเพื่อพฒันา
พื้นท่ีส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 1/2566 ณ  ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ(น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลาง
จงัหวดัจะเชิงเทรา 

25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายพงษศ์กัด์ิ เสริมศกัด์ิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนงาน
ดา้นความมัน่คงจงัหวดัและการจกัท าพื้นท่ีเป้าหมายในการเสริมสร้างความมัน่คงเชิงพื้นท่ี ระหวา่งปี พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้อง
ประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (นอ้ย อาจารยางกูล) ชั้น 1 ศาลากลางจกัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 สิงหาคม 2566 เวลา 8:30 - 16:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท าแผนพฒันา
จงัหวดัฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2566-2570) ฉบบัทบทวน พ.ศ.2568 และการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ หอ้งเทพราช โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 สิงหาคม 2566 เวลา 8:30 - 11:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีท าบุญตกับาตรเปิดอาคาร
ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีฉะเชิงเทราแห่งใหม่ ณ ส านกังานสรรพสามิต พื้นท่ีฉะเชิงเทรา เลขท่ี 65 ถนนสุขเกษม ต าบลหนา้
เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 สิงหาคม 2566 เวลา 13:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างาน
ขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์
ศิริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมขอเชิญ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีน าร่อง คร้ังท่ี 2 โครงการจดัท าแผนผงัการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินบริเวณพื้นท่ี
รอบสถานี เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคาร
บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

30 สิงหาคม 2566 เวลา 9:30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะท างานพฒันาท่ีราชพสัดุแปลง
หมายเลขทะเบียนท่ี ฉช. 318 ต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2566 ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทร
โวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 สิงหาคม 2566 เวลา 13:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 2/2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 30 พรรษา ส านกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพฒันาชีวิตจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมรวมใจพฒัน์ ชั้น 2 ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมอ่ืน  ๆ 

20 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมสัมภาษณ์ ผ่านรายการกฤษนะ ทัวร์ยกล้อ 
ส่งเสริมอารยสถาบตัยใ์นแหล่งท่องเท่ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ทางเดินริมน ้า วดัโสธรวรารามวรวิหาร 

21 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการแสดง "คอนเสิร์ตคลาย
เครียดเพื่อการกุศล" ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครินทร์อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมงานวนัแห่งเกียรติยศ iRAP Robot แชมป์โลก
หุ่นยนต์กูภ้ยั จากประเทศฝร่ังเศส ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 

9 สิงหาคม 2566 เวลา 17:00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน คณะกรรมการหอการคา้ ร่วมงานเล้ียงแสดงความยินดี 
และเชิดชูเกียรติแด่กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมชาวฉะเชิงเทรา และชาวฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติมหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต (วิทยาเขตพฒันาการ) กรุงเทพมหานคร 

20 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00-21.00 น.  คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมแสดงความยนิดีเรียนเชิญเป็น
เกียรติในงาน ฉลองครบรอบ 50 ปี พิธีสถาปนา และฉลองคณะกรรมการบริหารสโมสร ปีบริหาร 2566-2567 ณ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์ ชั้น 5 

24 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการและท่ีปรึกษา
คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังท่ี 6/2566 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลาง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

26 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 – 18.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก  ประธาน นายวสันต ์วโรกร รองประธาน ร่วมพิธีเปิด
งานโรบินสันฟู๊ ด กินลัน่ สนัน่เมือง ณ ศูนยก์ารคา้โรบินสัน ฉะเชิงเทรา 

31 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30-16.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมสัมมนาโครงการจดัท าบญัชีขอ้มูล
ภาครัฐ (Government Data Cataloc) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผา่นระบบ Facebook live / Youtubelive  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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วาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
 นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม (เลขาธิการ) ไดแ้ถลงรายงานการประชุมคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร คร้ัง
ท่ี 2/2566 ใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 
มติท่ีประชุม  รับรอง 
 

วาระที 3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 
3.1 สรุปการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2566 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า การจดัประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา 

ประจ าปี 2566 งานฉลองครบรอบ 38 ปี และฉลองรางวลัส าเภาทอง และหอการคา้ยอดเยี่ยมปี 2565 จดัไปเม่ือ 31 
มีนาคม 2566 ณ โรงแรมซันธาราเวลเนสรีสอร์ท อ.เมืองจ.ฉะเชิงเทรา กรรมการและสมาชิกมาร่วมงานประชุมปละ
มาร่วมงานฉลองเยอะมาก ถือวา่จดังานประสบความส าเร็จ  

สรุปรายรับ – รายจ่าย 
รายรับ  มีผูส้นบัสนุนการจดังาน เร่ืองค่าดนตรี      60,000.00   บาท 
รายจ่าย  ค่าใชจ่้ายในการจดังานประชุมใหญ่ และงานเล้ียงฉลอง         236,772.00   บาท 
  เบิกค่าใชจ่้ายบญัชีหอการคา้  (รายจ่ายสูงกวา่รายรับ )              176,772.00   บาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

3.2 สรุปการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลเช่ือมความสัมพนัธ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ การจดักิจกรรมแข่งขนักอลฟ์การกุศลเช่ือมความสัมพนัธ์หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2566 ณ สนามกอลฟ์โลตสั วลัเลย ์กอลฟ์ รีสอร์ท 
สรุปรายรับรายจ่าย 

รายรับ ค่าสนบัสนุนทีมกอลฟ์                1,072,500  บาท 
ค่าสนบัสนุนจากกรรมการหอการคา้ฯ    117,000  บาท 
ค่าสนบัสนุนจากท่านพินิจ จารุสมบติั    420,000  บาท 
รวมรายรับ                 1,609,500  บาท 
ค่าใชจ่้าย       447,065.74 บาท 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย                1,162,434.26 บาท 
คืนเงินส ารองค่าก่อสร้างอาคารหอการคา้ ใหคุ้ณวฒันา  รัตนวงศ ์        200,799.26 บาท 
คงเหลือเข้าบัญชี หอการค้าฯ        961,635.00 บาท                          

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
3.3 สรุปการจัดกจิกรรมเดิน-วิ่งวิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข ประจ าปี 2566 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ การจดักิจกรรม เดิน-ว่ิงสมาธิวิสาขะพุทธบูชา ถือศีลหา้ลดละ

อบายมุข ประจ าปี 2566 ในวนัเสาร์ท่ี 3 มิถุนายน 2566 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จ.ฉะเชิงเทรา   
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สรุปรายรับรายจ่าย 
รายรับ  
เงิน จ าหน่ายเส้ือ (จ านวน 980×200)    196,000   บาท 
เงิน บริจาคจากบริษทัจิตรกรร่วมทุนอสังหาริมทรัพย ์จ ากดั   100,000  บาท 
เงิน จากกล่องรับบริจาค           1,200  บาท 

รวม รายรับ      297,200  บาท 
ค่าใช้จ่าย        158,025 บาท 
บริจาค ทุนการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์     90,000 บาท 
บริจาค สมทบทุนจดัซ้ือรถบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพุทธโสธร    90,000 บาท 

รวม รายจ่าย      338,025 บาท 
รายจ่ายสูงกว่ารายรับ  (เบิกบญัชีหอการคา้ปันสุข)     40,825   บาท  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

3.4 การเตรียมจัดกจิกรรมวิ่งเพ่ือส่ิงแวดล้อม Zero Co2 Run 2023 จังหวัดฉะเชิงเทรา (23-24 ธันวาคม 2566) 
นายยุทธนา มาตเจือ  (รองประธาน) กล่าวว่า  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมว่ิงเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

Zero Co2 Run 2023 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ระหว่างวนัท่ี 23-24 ธนัวาคม 2566 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม Zero co2 ขอเชิญร่วมโครงการโดยสนบัสนุนสั่งซ้ือ
เส้ือจิตอาสาสีส้ม Limited Edition สนบัสนุนกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มต่างๆ โดยสามารถสั่งซ้ือผ่าน ลิงคส์ั่งซ้ือเส้ือได ้
(เส้ือ/ไซด ์มีจ านวนจ ากดั) ภายในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2566 

- สมคัรแบบ Vip. เลือกว่ิงระยะไหนก็ได ้ ราคา 2,000 บาท 
- ระยะว่ิงแบ่งเป็น 2 ระยะ  10.45 KM และ 6.25 KM 
- เวลาปล่อยตวั  ระยะ 10.45K – 05:30 น. ระยะ 6.25K –05:45 น. 
- Cut off time  ระยะ 10.45K – 08:00 น. ระยะ 6.25K –08:00 น. 
- ก าหนดว่ิงแข่งขนั  วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2566  จุดปล่อยตวั : ณ ลานกิจกรรม สวนเฉลิมพระเกียรติฯ วดัโส

ธรวราราม วรวิหาร ,แปดร้ิว จ.ฉะเชิงเทรา 
- วนัเวลารับเส้ือและBib ( Racekit Pack )    EXPO Day   วนัเสาร์ท่ี 23 ธันวาคม 2566    เวลา 10.30 น. - 

18.00 น. ณ ลานกิจกรรมจุดปล่อยตวั สวนเฉลิมพระเกียรติ วดัโสธรวราราม วรวิหาร แปดร้ิว  
จ.ฉะเชิงเทรา 

- พิกดั : [https://maps.app.goo.gl/oLcEvvsabifgCuu69]. 
- ลิ้งคส์มคัรhttps://race.thai.run/zero-co2-chachoengsao23 
- กฏกติกาและรางวลัตามลิ้งน้ี https://race.thai.run/zero-co2-chachoengsao23 
- แบบและขนาดเส้ือรายละเอียดท่ีน่ี https://race.thai.run/zero-co2-chachoengsao23 
ขอฝากประชาสัมพันธ์  เพื่ อไม่ ให้พลาดข้อมูลข่าวสารของกิจกรรม อย่าลืมกดติดเพจ Zero CO2 

Chachoengsao    แอดมินจะอพัเดทขอ้มูลต่างๆมาใหท้ราบกนัเป็นระยะ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

https://race.thai.run/zero-co2-chachoengsao23
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3.5 การร่วมจัดกจิกรรม ป่ันจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียวจังหวัดฉะเชิงเทรา (คร้ังท่ี 2) 
นายมนัส  ตั๊นงาม รองประธาน  กล่าวว่า  หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมป่ันจกัรยานเพื่อการ

ท่องเท่ียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คร้ังท่ี 2)  ในวนัอาทิตยท่ี์ 6 สิงหาคม 2566 บนเส้นทางธรรมชาติ เช่ือมโยงองค์พระ
พิฆเนศ 3 ปาง (พระพิฆเนศ ปางส าริด ส าเร็จ สมปรารถนา - ปางประทานพร - ปางเสวยสุข)  การจดักิจกรรม ป่ัน
จกัรยานเพื่อการท่องเท่ียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะมีนกัป่ันประมาณ 600 ท่าน  ระยะทางก็ประมาณ 60 กิโลเมตร ปล่อย
ตวันกัป่ัน เวลา 08.00 น. หนา้โรงพยาบาลวดัสมานรัตนาราม  เส้นทางป่ัน 1 วดัหนามแดง 2 วดับางปลานกั 3 วดับาง
ปรงธรรมโชติการาม 4 วดัแพรกวงัตะเคียน 5 ตลาดโบราณนครเน่ืองเขต  และจะมีน ้ าด่ืม อาหารเชา้ บริการ นักป่ัน 
และตามจุดพกัต่างๆ จะมีน ้ าและผลไมอ้าหารว่าง  กิจกรรม ป่ันจกัรยาน เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและ
การส่งเสริมการท่องเท่ียวในจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นการกระจายรายได้ สู่ชุมชน  มีการซ้ือของกิน ของใช้ ของฝาก 
และ การจองท่ีพกัส าหรับนกัป่ันท่ีเดินทางมาจากต่างจงัหวดั ภาคตะวนัออก  นกัป่ันไดม้า มานอนมากินอยู่ใชจ่้ายใน
จงัหวดัฉะเชิงเทราส่วนหน่ึงดว้ย  หวงัวา่จะเป็นการท าให้เศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้การขบัเคล่ือน ถา้มีการจดั
กิจกรรมบ่อยๆ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ก็จะเป็นการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจแบบระยะยาวต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

 3.6 การจัดงานหอการค้าแฟร์ และกจิกรรมจับคู่ธุรกจิ 
 นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่การจดังานหอการคา้แฟร์ และกิจกรรมจบัคู่ธุรกิจ ท่ีคิดไวจ้ะจดังาน
หอการคา้แฟร์ประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2566  สถานท่ีจดังาน ท่ีสนามยงิปืน ปีน้ี เราจะเชิญ บริษทั มาร่วมออกบูธ 
เพื่อจะจดักิจกรรมจบัคู่ธุรกิจ ร้านคา้ชุมชน หรือผูป้ระกอบการ SME การจบัคู่ทางธุรกิจ คือกลยุทธ์หน่ึงท่ีจะช่วยน า
ธุรกิจ ใหก้า้วไปขา้งหนา้อยา่งมีคุณภาพ แนวคิด การจบัคู่นั้นถูกน ามาใชใ้นแวดวงของนกัธุรกิจท่ีตอ้งการขายสินคา้
ของตนเองในตลาดต่างประเทศอีกดว้ย  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

วาระที 4 เร่ืองเพ่ือพจิารณา 
4.1 น าเสนอแนวทางการด าเนินโครงการ/กจิกรรม ปีบริหาร 2565-2566 ต่อเน่ืองปีบริหาร 2566-2567 

➢ โครงการส่งเสริมด้านการค้าการลงทุน 

• โครงการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการร่วมกบัโครงการธงฟ้าราคาประหยัด “ร้านถูกจริง” 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่โครงการจดัตั้งร้านคา้สวสัดิการร่วมกบัโครงการธงฟ้าราคาประหยดั 

“ร้านถูกจริง” นายสมควร  ศรีชยั  ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ก าลงัออกแบบป้าย ร้านคา้ และท าเร่ืองประชาสัมพนัธ์ ตาม
ช่องทางต่างๆ ใหป้ระชาชนทัว่ไปรับรู้ วา่หอการคา้มีร้านคา้ และนายมนสั ตัน๊งาม เป็นประธานโครงการเร่ืองน้ี อยูจ่ะ
รวบรวมสินคา้จากสมาชิกมาวางจ าหน่าย จึงขอประชาสัมพนัธ์เชิญชวนเร่ืองการน าสินคา้เขา้มาวางจ าหน่ายท่ีร้านคา้
สวสัดิการหอการคา้ ร้านถูกจริง  ซ่ึงจะเป็นการช่วยเหลือผูป้ระกอบการ สมาชิกหอการคา้ฯ ใหซ้ื้อของในราคาถูกกว่า
ทอ้งตลาด   หอการคา้ท าโครงการน ้ าด่ืมหอการคา้ปันสุข ตั้งไวท่ี้หน้าส านกังานก็เป็นส่วนหน่ึงของหอการคา้ปันสุข 
ส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย มาใชบ้ริการน ้ าด่ืมฟรี คนมาใชบ้ริการ เยอะมาก  เร่ืองตูก้ดน ้าขอประสานจากอินเวอร์เตอร์ ใน
เร่ืองของน ้ าขอประสานงานจากประปาซ่ึงมาให้ใช้ในปริมาณหน่ึงในส่วนของไฟฟ้าเป็นการขอประสานงานด้าน     
โซล่าเซลล ์ทุกส่ิงทุกอยา่งเกิดจากการร่วมมือของหลายๆ ภาคส่วน โครงการต่างๆ ถึงจะส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมาย 
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• โครงการจัดงานแสดงสินค้าหอการค้าแฟร์ เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกจิฐานรากของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าโครงการจดังานแสดงสินคา้หอการคา้แฟร์ เพื่อเป็นการส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานรากของจงัหวดัฉะเชิงเทรา คาดว่าจะจดัทุกเดือน เดือนละ 1 อ าเภอหมุนเวียนกนัไปเพื่อให้ประชาชนมี
พื้นท่ี มีการคา้ขาย  จะไดเ้ป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ ของแต่ละ อ าเภอ เป็นการกระจายรายไดสู่้ชุมชน  

• โครงการยกระดับสินค้าวิสาหกจิชุมชน 
- โครงการ 1 อ าเภอ 1 แบรนด์  

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าโครงการ 1 อ าเภอ 1 แบรนด์  โครงการน้ีจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากโดยการแปรรูปสินคา้ทางดา้นการเกษตร โครงการน้ีไดเ้ร่ิมแลว้ท่ีบา้นสวนเมร่อน ท่ีน าผลิตภณัฑ์ผลไมเ้มล่อน
และข้าวมาท าเป็นไวน์ มะม่วงหาวมะนาวโห่ ต าบลบางพระและอ าเภอบางน ้ าเปร้ียว จะมีการท าสาโท คือจะท าให้
จงัหวดัฉะเชิงเทรา สินคา้เกษตรของเราและเราจะท าใหมี้ผลิตภณัฑท์ุกต าบลทุกอ าเภอเพื่อท่ีใหผู้ท่ี้มาท่องเท่ียวไดจ้บัจ่าย  

- ส่งเสริมสินค้าชุมชนเพ่ือเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าโครงการร้านคา้วิสาหกิจชุมชน สินคา้เดิมจากภายในชุมชนแต่ละ

ชุมชนจะมีปัญหาการผลิตมาแลว้ไม่สามารถขายได้ เราจะไปช่วยส่งเสริมทางด้านการตลาดเพื่อให้สินค้าท่ีผลิต
ออกมาสามารถขายได ้

• โครงการฉะเชิงเทรา แซนด์บ๊อกซ์ (Sand Box) 
นายโชติอนนัต ์ ปินถานนัท ์(รองประธาน) กล่าววา่โครงการฉะเชิงเทรา แซนดบ์๊อกซ์ (sandbox) โครงการน้ี 

เป็นแนวคิดของจงัหวดัฉะเชิงเทรา สามารถท่ีจะเร่ิมธุรกิจแลว้ก็สามารถท่ีจะเติบโตไดเ้ป็นแนวคิดท่ีอยากจะท าให้
จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นเมืองแห่งโอกาสท่ีเราจะสร้างสตาร์ทอพั การสร้างคู่ท่ีจะเร่ิมธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาไม่วา่จะเป็นผูท่ี้มี
สินคา้อยูแ่ลว้ท่ีตอ้งการท่ีจะแปรรูปแลว้ก็สร้างธุรกิจฐานรากของฉะเชิงเทรา หรือธุรกิจ SME ต่างๆซ่ึงมนัเป็นพื้นฐาน
ของความส าเร็จของการพฒันาจงัหวดั โครงการน้ีประสานงานกับทางจังหวดัแลว้และมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์แล้ว โครงการน้ี มีปัญหา เร่ืองของความรู้ความเขา้ใจในโครงการ เร่ืองของเงินทุนหมุนเวียน เร่ืองของ
ความรู้เร่ืองของการท าบัญชีทางด้านกฎหมาย ถ้าเราสามารถท่ีจะเข้ามาเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะช่วยผลักดัน
โครงการ SME วิทยาศาสตร์ เร่ืองของพนักงานท่ีมีความสามารถมากเพียงพอ  รวมถึงเครือข่ายธุรกิจและความ
น่าเช่ือถือเร่ืองการตลาด เร่ืองเทคโนโลยี ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีมนัเป็นปัญหาท่ี SME ใหม่ๆไม่สามารถท่ีจะแกปั้ญหาเอง
ได ้ดงันั้นถา้หากว่าเราเองสามารถท่ีจะผลกัดนัโครงสร้างท่ีดีเหล่าน้ีโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะท าให้เขาเร่ิมตน้ธุรกิจได้
ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนความรู้หรือว่าสถานท่ีต่างๆ  ต้นทุนท่ีต ่า การเร่ิมต้นธุรกิจก็อาจจะท าให้มีโอกาสประสบ
ความส าเร็จมากขึ้นและโอกาสท่ีจะลม้เหลวนอ้ยลง ก็อยากจะใหท้างคณะกรรมการทุกท่านช่วยกนัลองๆคิดดูวา่ถา้หา
กว่าเราสามารถท่ีจะช่วยผลกัดนัโครงการ SME อย่างนอ้ย 1ปี  ประมาณ 10- 20 ปี ขา้งหนา้ท่ีประสบความส าเร็จกา้ว
ไปสู่ในเร่ืองของการเติบโตได ้จงัหวดัฉะเชิงเทราก็จะพฒันาไดเ้ป็นอยา่งมาก โครงการน้ีมีหลายภาคส่วนท่ีเขา้มาดูไม่
ว่าจะเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ซ่ึงมีโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทางดา้นศูนยวิ์ทยาศาสตร์
และด้านอ่ืนๆ ปัญหาอีกอย่างหน่ึงของ SME บางทีเร่ืองของความรู้และเร่ืองของการรับรองต่างๆ พวกน้ีก็ยงัเป็น
ปัญหาท่ีหาตอ้งใชเ้งินทุนค่อนขา้งเยอะ ถา้หากว่าเราผลกัดนัใหท้างราชภฏัหรือว่าทางหน่วยงานวิชาการสามารถท่ีจะ
สนบัสนุน เรียกว่าการันตีสินคา้มากขึ้น สินคา้หลกัเหล่านั้นก็จะเป็นท่ีหนา้เช่ือถือมากขึ้นและท่ีส าคญัยงัตอ้งหาอาศยั
การผลกัดนัแลว้ก็การสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลายๆอยา่งท่ีจะท าใหเ้ร่ิมตน้ธุรกิจเหล่าน้ีได ้ 
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• ผลกัดันการขยายโซนน่ิงธุรกจิสถานบันเทิงจังหวัดฉะเชิงเชิงเทรา  
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ เน่ืองจากจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  

หรือ EEC ซ่ึงจะมีการขยายการพฒันาทั้งดา้นการคา้การลงทุน การท่องเท่ียว ซ่ึงปัจจุบนัจงัหวดัฉะเชิงเทราไม่มีการ
ขยายโซนน่ิงธุรกิจสถานบนัเทิง ท าให้ผูป้ระกอบการท่ีมีการท าธุรกิจสถานบนัเทิงเกิดความเดือดร้อนเน่ืองจากสถาน
ท่ีตั้งยงัไม่ไดรั้บการอนุญาต จึงท าให้เกิดปัญหา ดงันั้นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนัจึงไดมี้มติร่วมกนัให้
ผลกัดนัการขยายโซนน่ิงธุรกิจสถานบนัเทิงจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต่อไป 

• โครงการจับคู่ธุรกจิสินค้าเพ่ือสร้างโอกาสทางการค้าอย่างย่ังยืน 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่โครงการจบัคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการคา้ ตามท่ีแจง้ทุกท่านไป

แลว้  ทางหอการคา้ไทย ให้เราดูว่าสินคา้ในจงัหวดัฉะเชิงเทราว่ามีอะไรท่ีจะเขา้ห้างสรรพสินคา้หรือเขา้ร้านสะดวก
ซ้ือ ก็สามารถท่ีจะเอาเขา้ไปวางจ าหน่ายไดเ้ลย ดูว่าถา้ผ่านมติท่ีประชุมของจงัหวดั หรือว่าผ่านการประชุมพฒันา
ชุมชนแลว้ ก็สามารถน าเขา้ไปจ าหน่ายไดเ้ลย ใครมีสินคา้ใดๆ มาแจง้ท่ีทางหอการคา้ไวไ้ด ้เพื่อทางหอการคา้ฯ จะได้
รวบรวม ไปด าเนินการในการท าส ารวจออกแบบต่อไป 

• โครงการศึกษาส ารวจออกแบบระบบสูบน ้ากลบัอ่างเกบ็น ้าคลองสียัด 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า ระบบสูบน ้ ำกลบัอ่างเก็บน ้ าคลองสียดั  เขำ้ไปท่ีเขื่อนศรีนครินทร์ 

เป็นโครงกำรหน่ึงท่ีเรำจะตอ้งด ำเนินกำรภำยในปี 2567 และปี 2568  ซ่ึงในปีดังกล่ำวท่ีจะเกิดภยัแลง้อย่ำงยิ่งใหญ่ 
เพรำะฉะนั้นแลว้ส่ิงท่ีส ำคญั ภำคตะวนัออก เรำจะส่งเสริมเร่ืองกำรท่องเท่ียวหรือส่งเสริมให้มีกำรลงทุนใน 3 จงัหวดั 
ของเรำให้มำกขึ้น พวกเรำขำดแรงผลกัดนัเพื่อท่ีจะให้ทุกโครงกำรส ำเร็จ โดยเฉพำะเร่ืองของน ้ ำตอนน้ีส ำคญัมำก มี
กำรสร้ำงเขื่อนจงัหวดัจันทบุรี  ก็มีควำมเช่ือมโยงกัน 4 จังหวดั จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรำ เพื่อท่ีจะช่วย
ส่งเสริมเร่ืองของน ้ ำและอุปกรณ์กำรเกษตรกรในพื้นท่ีไดท้ั้งหมด ถำ้ท ำระบบท่อก็จะไม่มีปัญหำ ตอนน้ีทำงอ ำเภอท่ำ
ตะเกียบก ำลงัท ำโครงกำรน้ีเพื่อท่ีจะส่งมำให้เรำเพื่อจะผลกัดนัไปทำงทำงโยธำ เพรำะว่ำเป็นตน้น ้ ำตอนน้ีเรำไดส่้ง
เร่ืองไปท่ีแลว้ก็ส่งถึงกรมทำงหลวงแลว้ 

• โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น ้าบางปะกงแห่งท่ี 3 พร้อมถนนต่อเช่ือมถนนผังเมือง สาย ฎ1 (ทช.) 
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแม่น ้าบางปะกงแห่งท่ี 3 พร้อมถนน 

ต่อเช่ือมถนนผงัเมือง สาย ฎ1 (ทช.) เป็นโครงการท่ีภาครัฐโดยกรมทางหลวงไดมี้แผนในการก่อสร้าง เพื่อลดปัญหา
การจราจรติดขดัในเขตเมือง และเพื่อการส่งเสริมการขนส่งให้เกิดความสะดวกสบาย สามารถพฒันาและขยายความ
เจริญเติบโตของจงัหวดั และกลุ่มจงัหวดัได ้แต่ปัจจุบนัโครงการยงัไม่ไดมี้การขบัเคล่ือนด าเนินการ หอการคา้จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา จึงไดน้ าเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งติดตามเร่งรัดใหมี้การด าเนินโครงการอยา่งเร่งด่วนต่อไป 

• โครงการรถบรรทุกสีขาว 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า เร่ืองของโครงการรถบรรทุกสีขาว หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

พยายามช่วยเสนอแนะผลกัดนัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ท าโครงการรถบรรทุกสีขาว ให้ถูกกฎหมาย  จะมีทาง ปปช.ภาค 2 
เขา้มาร่วมแสดงความคิดเห็น ในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2566  ลงพื้นท่ีตรวจสอบกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

➢ โครงการด้านการเกษตร 

• โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในจงัหวดัฉะเชิงเทราตอนน้ีก็ก าลงั
ด าเนินการอยู่ สมาชิกหอการคา้ท่ีท าโรงงานสมุนไพรอยู่แลว้ บริษทัธงทองโอสถ จ ากดั ตั้งอยู่ท่ีบา้นใหม่  ก าลงัจะมี
โรงงานแปรรูปสมุนไพรเพิ่มอีก 1 ราย เป็นเจ้าหน้าท่ีของจงัหวดั หลงัจากท่ีทางหอการคา้ ลงไปในพื้นท่ีก็ได้ไป
ส ารวจแลว้ไปคุยกบัทางประชาชนในพื้นท่ีเขาก็บอกวา่โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีดีมาก   

• โครงการเมืองแพะ – แกะพนัธ์ุดี 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า โครงการเมืองแพะ- แกะพนัธุ์ดี จะท าให้ช้างอยู่ร่วมกันได้ ส่ิงท่ี

ส าคญัเลยช้างไม่เขา้มารบกวนคน  ชา้งไดย้ินเสียงแกะจะไม่มารบกวน ไดมี้การบริจาคพนัธ์แกะและมีการพูดคุยกบั
ประชาชนในพื้นท่ี เน้ือแกะท่ีเล้ียง ผูเ้ล้ียงจะไม่ไดใ้ชย้า เพื่อให้เน้ือแกะมนัเสีย แกะตวัหน่ึง จะออกลูก 2 คร้ัง ต่อปี จะ
ขยายพนัธ์แกะ และขยายพื้นท่ีไปเร่ือยๆเพื่อท่ีจะใหค้รอบคลุมกบัทางชุมชนนั้นๆทั้งหมด 

• โครงการเมืองเกษตรแปรรูปจังหวัดฉะเชิงเทรา  
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ โครงกำรเมืองเกษตรแปรรูปของจงัหวดัฉะเชิงเทรำ   การแปร 

รูปเส้นก๋วยเต๋ียวจากกลว้ยน ้ าวา้ การแปลรูปผลไมเ้ป็นไวร์ผลไม ้ เรำจะท ำแปรรูปกลว้ยน ้ ำวำ้ท ำเป็นเส้นก๋วยเต๋ียว ลอง
ชิมแลว้อร่อยมำก มีทั้งไวน์เมล่อน สำโท ขำยให้ในรำคำท่ีถูกไม่แพงแลว้ก็สำมำรถเอำไปท ำก ำไรไดทุ้กคน แลว้จะมี
กำรวำงขำยต่อไปทั้งจงัหวดัเร่ืองของนิคมแปรรูปสินคำ้เกษตรตอนน้ีนิคมอุตสำหกรรมในพื้นท่ีฉะเชิงเทรำ ขยำยกวำ้ง
เกือบถึงสนำมชยัเขตแลว้ เพรำะฉะนั้นแลว้แต่พื้นท่ีน่ำจะมีกำรท ำเป็นนิคมอุตสำหกรรมแปรรูปสินคำ้เกษตร ไดท้ ำขอ
งบประมำณท ำโรงเชือดววัไปแลว้ 1 ท่ี ต่อไปก็จะมีแกะแลว้ก็จะมีผลิตภณัฑอ่ื์นๆตำมมำเร่ือยๆ โครงกำรต่ำงๆ อำจจะ
ชำ้นิดหน่ึง เพรำะว่ำเรำท ำโครงกำรเยอะมำก แต่โครงกำรต่ำงๆนั้น เป็นตน้แบบ ให้ส่วนรำชกำรนั้นไดน้ ำไปปฏิบติั
และสำมำรถท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกรไดจ้ริง หอกำรคำ้ไดมี้การผลกัดนัการสร้างนิคมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และ
การส่งเสริมศูนยรั์บรองคุณภาพสินคา้เกษตรแปรรูป ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

• โครงการส่งเสริมการเลีย้งกุ้งก้ามกามขนาดใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ หอการคา้หวดัฉะเชิงเทรา น าเสนอโครงการส่งเสริมการเล้ียงกุง้กา้ม

กามขนาดใหญ่ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ก าลงัด าเนินการอยู่ เพื่อส่งเสริมการเล้ียงกุง้กา้มกามขนาด
ใหญ่ในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อการส่งออก จะท าใหเ้ศรษฐกิจในจงัหวดัฉะเชิงเทราดีขึ้น 

• โครงการส่งเสริมการเลีย้งปลากรายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือน ามาแปรรูป 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ หอการคา้หวดัฉะเชิงเทรา น าเสนอโครงการส่งเสริมการเล้ียง 

ปลากรายในจังหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อน ามาแปรรูปในการท าอาหาร และการส่งออก จะท าให้ เป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรเล้ียงปลากรายและท าใหเ้ศรษฐกิจในจงัหวดัฉะเชิงเทราดีขึ้น  

• โครงการเพิม่ผลผลติสินค้าการเกษตรสู่โครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ โครงการเพิ่มผลผลิตสินคา้การเกษตรสู่โครงการ 1 ไร่ 1 ลา้น  

เป็นโครงการท่ีหอการค้าไทย ได้มีการพฒันาต่อยอดจากโครงการ 1 ไร่ 1 แสน โดยน าสู่เครือข่ายหอการค้าทั่ว
ประเทศให้ด าเนินโครงการ ซ่ึงจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้การด าเนินโครงการแลว้ 2 พื้นท่ี ท่ีส่วนเกษตรบางขวญั และ 
บา้นสวนเมล่อน และจะไดมี้การขบัเคล่ือนขยายผลการด าเนินโครงการต่อไป 

 

➢ โครงการด้านการท่องเท่ียว 

• โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางสายน ้า “จดัรูทท่องเท่ียวทางสายน ้าเช่ือมโยงสถานท่องเท่ียวต่างๆ” 
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นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ เป็นโครงการท่ีมุ่งมัน่ให้เกิดการท่องเท่ียวทางสายน ้า ของแม่น ้าบาง
ปะกง หอการคา้ไดมี้การผลกัดนัมาโดยตลอด ปัจจุบนัมีท่าเทียบเรือพร้อม มีการจดักิจกรรมท่องเท่ียวทางน ้าต่างๆ อยู่
บ่อยคร้ัง เพื่อให้เกิดภาพการท่องเท่ียวทางน ้า เพื่อร่วมไปพฒันาส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวสองฝ่ังแม่น ้ าบางปะกง ไดรั้บ
ความร่วมมือจาก ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานฉะเชิงเทรา สมาคม
การคา้ธุรกิจท่องเท่ียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา และประชาชนให้ความร่วมมือท่ีจะก่อให้เกิดการท่องเท่ียวทางน ้ า หอการคา้
จงัหวดั ไดมี้การประสานกบักลุ่มผูผ้ลิตแบตเตอรีไฟฟ้าท่ีสามารถน ามาพฒันาใช้กบัเรือยนต์เป็นเรือท่ีขบัเคล่ือนดว้ย
ระบบไฟฟ้า ทั้งเรือขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ซ่ึงผมไดป้ระสานงานการด าเนินงานอยู่ ซ่ึงเบ้ืองตน้จะจดัท าเรือไฟฟ้า 
ขนาดใหญ่ 1 ล า และเร่ือไฟฟ้าเลก็ 1 ล า เป็นตน้แบบเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการท่องเท่ียวทางสายน ้าบางปะกงต่อไป 

• โครงการ “ป่ันจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว” (25 มิถุนายน 2566) 
นายมนสั  ตัน๊งาม (รองประธาน)  กล่าววา่  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมป่ันจกัรยานเพื่อการ 

ท่องเท่ียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คร้ังท่ี 1)  ป่ันเช่ือมโยง 1 ตลาดโบราณ และ 2 ศาสนสถาน ในวนัอาทิตยท่ี์ 25 มิถุนายน 
2566    บนเส้นทางธรรมชาติ  เช่ือมโยงตลาดโบราณกบัศาสนสถานศกัด์ิสิทธ์ิ รับสมคัรทั้งหมด 600 คนั รูปแบบ ป่ัน
เชิงท่องเท่ียว ไม่เนน้ความเร็ว จุดปล่อยตวั ตลาดโบราณนครเน่ืองเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 45 กิโล ใน
เส้นทางธรรมชาติ   จุดพกัท่ี 1 วดัหนามแดง  จุดพกัท่ี 2 วดับางปลานกั จุดพกัท่ี 3 วดับางปรงธรรมโชติการาม จุดพกั
ท่ี 4 วดัแพรกวงัตะเคียน จุดพกัท่ี 5 ตลาดโบราณนครเน่ืองเขต “รับประทานอาหารกลางวนั โดยใชคู้ปอง” กลบัมา
รับประทานอาหารท่ี ตลาดโบราณนครเน่ืองเขต 

-    โครงการป่ันเช่ือมโยงพระพฆิเนศสามปาง (6 สิงหาคม 2566) 
นายมนสั  ตัน๊งาม รองประธาน  กล่าววา่  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมป่ันจกัรยานเพื่อการ 

ท่องเท่ียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา (คร้ังท่ี 2)  ในวนัอาทิตยท่ี์ 6 สิงหาคม 2566 บนเส้นทางธรรมชาติ เช่ือมโยงองค์พระ
พิฆเนศ 3 ปาง (พระพิฆเนศ ปางส าริด ส าเร็จ สมปรารถนา - ปางประทานพร - ปางเสวยสุข)  การจดักิจกรรม ป่ัน
จกัรยานเพื่อการท่องเท่ียวจงัหวดัฉะเชิงเทรา จะมีนกัป่ันประมาณ 600 ท่าน  ระยะทางก็ประมาณ 60 กิโลเมตร ปล่อย
ตวันกัป่ัน เวลา 08.00 น. หนา้โรงพยาบาลวดัสมานรัตนาราม  เส้นทางป่ัน 1 วดัหนามแดง 2 วดับางปลานกั 3 วดับาง
ปรงธรรมโชติการาม 4 วดัแพรกวงัตะเคียน 5 ตลาดโบราณนครเน่ืองเขต 

• โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอล์ค พฒันาสู่ป่านันทนาการ 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า  เป็นโครงการท่ีจะแก้ปัญหาระหว่าง คน กับช้างป่า ในเขตพื้นท่ี

อ าเภอสนามชยัเขต ซ่ึงมีปัญหาชา้งเขา้ท าลายพืชไร่ของเกษตรกรอยู่เป็นประจ า ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม สร้างความเดือนร้อนทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนท่ีท ามาหากินและพกัอาศยัในพื้นท่ีมานานนบั และ
พฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติของจงัหวดัฉะเชิงเทรา สร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ชุมชน ไดเ้ขา้ไปส ารวจพื้นท่ี
กบัผูน้ าทอ้งถ่ิน ประสานกบักรมป่าไม ้และ กรมอุทยานแห่งชาติ ส ารวจพื้นท่ี เพื่อผลกัดนัโครงการต่อไป  

• โครงการป้ายของดี รับรองโดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ)  กล่าววา่ หอการคา้ไทย ใหห้อการคา้จงัหวดั ท าโครงการป้ายของดี  

รับรองโดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ตอนน้ีทางส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา หาได ้10 ป้าย ถา้กรรมการ
หอการคา้ มีร้านคา้แนะน า ก็สามารถแจง้มาไดย้งัส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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➢ โครงการด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

• โครงการหอการค้าป่ันสุข (ช่วยเหลือสังคมผู้ยากไร้ในโอกาสต่างๆ) 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตหรือว่าช่วยเหลือผูย้ากไร้ในโอกาส

ต่างๆ  เช่นตูน้ ้ าด่ืมฟรี มีประโยชน์สูงมากๆ คือสามารถท่ีจะช่วยเหลือผูมี้รายได้น้อย วนัๆหน่ึงมีประชาชนมาใช้
บริการเยอะมากๆ  มีการช่วยเหลือผูท่ี้มีรายได้น้อยในเร่ืองของการซ่อมแซมบ้านพกั เร่ืองทุนการศึกษา เร่ืองชุด
นักเรียน ทุกเร่ืองหอการคา้ไปช่วยส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ  ภายใตโ้ครงการหอการคา้ปันสุข อยากแจง้ให้ท่ี
ประชุม รับรู้รับทราบ และแจง้ความคืบหนา้ผา่นการประชุมประจ าเดือนทุกคร้ัง  

• โครงการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ ตามมาตรา 35 (7) และผลกัดันลดหย่อนภาษี 2 เท่าแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าโครงกำรส่งเสริมอำชีพแก่ผูพ้ิกำรบนใช้มำตรำ 35 (7) และผลักดัน

ลดหย่อนภำษีทั้ง 2 เท่ำ แก่ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร ท่ีมีประโยชน์มำกๆ และเป็นโครงกำรท่ีไม่ตอ้งใช้งบประมำณจำกของท่ำน
รำชกำร อยำกประชำสัมพนัธ์เชิญชวนโรงงำนท่ีมีพนกังำนเกิน 100 คนขึ้นไป เขำ้ร่วมโครงกำร จะไดช่้วยเหลือผูพ้ิกำรรำยละ 
6 เดือน ผูพ้ิกำรจะมีรำยไดอ้ยู่ประมำณ 60,000 กว่ำบำท เรำพยำยำมท่ีจะผลกัดนัให้กบัโรงงำนท่ีมีอยู่ในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
เขำ้ร่วมโครงกำร เพื่อช่วยเหลือผูพ้ิกำรไดอ้ยำ่งดีมำกๆ แลว้ก็เป็นกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ ไม่เป็นภำระกนัสังคม  

• โครงการรับบริจาคโลหิต ร่วมกบั ชมรมบริจาคโลหิตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าเร่ืองของโครงการรับบริจาคโลหิต หอการค้าไทยให้หอการค้า

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการ 9 แสน ซีซี 90 ปีหอการคา้ไทย หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดด้ าเนินโครงการ รับ
บริจาคโลหิต ร่วมกบัโรงพยาบาลวดัสมานรัตนาราม เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2566 และร่วมกบั ทางโรงพยาบาลพุธโส
ธร เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2566 และไดร้ายงานผลการจดักิจกรรมไปยงัหอการคา้ไทยเป็นท่ีเรียนร้อยแลว้  การจดั
กิจกรรมว่ิงวิสาขะบูชาทุกปี รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ทางหอการค้า  มอบให้ กับทางโรงพยาบาลพุธโสธร เพื่อ 
ด าเนินการท ารถบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ีซ่ึงจะแลว้เสร็จในเร็วๆ น้ี 

• โครงการผลดัดันการสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทุกต าบล 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าโครงกำรผลกัดันกำรสร้ำงศูนยดู์แลผูสู้งอำยุทุกต ำบล ได้มีกำร

ประสำนกบัทำงจงัหวดั ว่ำตอนน้ีเรำเขำ้สู่สังคมผูสู้งอำยุเป็นเร่ืองส ำคญัมำกๆในกำรใช้ชีวิตท่ีไม่มีลูกหลำนดูแล เรำ
ตอ้งท ำศูนยดู์แลผูสู้งอำยใุนแต่ละต ำบล  ตอนน้ีก ำลงัประสำนกบัทำงมหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์อยู ่
➢ โครงการด้านการศึกษา วัฒนธรรม และอตัลกัษณ์ความเป็นไทย 

• โครงการนักศึกษาพนัธ์ุใหม่ 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าโครงกำรนักศึกษำพันธุ์ใหม่ในปีท่ีแล้ว  เรำท ำร่วมกับทำง

มหำวิทยำลัยรำชภัฎรำชนครินทร์ ส่ิงท่ีส ำคัญโครงกำรนักศึกษำพันธุ์ใหม่ เด็กท่ีจบมำมีงำนท ำทุกคน ตอนน้ี
มหำวิทยำลยัพระจอมเกลำ้ลำดกระบงั ก็เร่ิมท ำโครงกำรน้ีแลว้ ในอนำคตนักศึกษำท่ีจบมำ จะมำท ำงำนในจงัหวดั 
ภำคตะวนัออกทั้งหมด จะท ำใหค้นในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ มีงำนท ำ มีรำยได ้มีควำมเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น  

• โครงการจัดตั้งสภาการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ไดมี้การประสานงาน  คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา ตั้งโครงการจดัตั้งสภาการศึกษาของจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป้าหมายเพื่อ พฒันาคนทุกช่วงวยัให้เป็นพลเมือง
ท่ีมีคุณภาพ จะมีการประชุมกลุ่มยอ่ย เพื่อประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายต่างๆ  
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นางสาวนาฎฤดี จิตรรังสรรค ์(รองประธาน) กล่าวว่า  เป้าหมายของสภาการศึกษาของประเทศไทย เราอยาก
ให้การศึกษาของเด็กๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกนั เร่ืองของการตั้งสภาการศึกษาของแต่ละจงัหวดั  ก าลงัด าเนินการ
จดัตั้งอยู่ รวบรวมสถานศึกษากับทางพื้นท่ีมีนวตักรรมทางการศึกษาแนวทางเดียวกนั ตอนน้ีจะมีอยู่ 11 จงัหวดัใน
ประเทศไทย    ตอ้งมีการทดลองเร่ืองของการใชห้ลกัสูตรท่ีสามารถจะพฒันาเกมคอมพิวเตอร์หรือวา่ลองฝึกหดัขึ้นมา
ไดแ้ลว้ ตอนน้ีทางโรงเรียนก าลงัท าโครงการวิจยัเป็นการวิจยัเร่ืองแกไ้ขหลกัสูตรท่ีจะพฒันาเปล่ียนเร่ืองของระบบ
หลกัสูตรในประเทศไทย ให้เนน้เร่ืองของการท าภารกิจเรียนไป เพื่อลงมือท ามากกว่าเรียนไปเพื่อสอบ ในสมยัก่อน 
แต่ว่าปัญหาใหญ่ของประเทศเราคือการส่ือสารและความคิดของผูค้น ท่ียงัรู้ว่าการไปเรียนคือการตอ้งใชห้นังสือใน
การเรียน  ประเทศไทยใชง้บประมาณการธุรกิจท าหนงัสือเรียนในประเทศ ประมาณ 20,000 ลา้นบาท  หมายความว่า
ในการเรียนของประเทศไทยใชง้บประมาณค่าหนงัสือเรียนเยอะมาก ถา้เปลี่ยนเป็นหลกัสูตร การใชห้นงัสือเรียนก็จะ
ลดลงมาก เพราะวา่เวลาเรียนเราจะเรียนจากพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีพื้นท่ีบริบทจริง เช่ือมโยงกบัฐานชุมชน ไม่จ าเป็นตอ้งใช้
หนงัสือเรียนในการเรียนให้ครบทุกหนา้ทุกบทเรียนแต่ละวิชาตั้งแต่เด็กๆ จนโต  บางคร้ังเราก็ไม่ไดอ้ะไรจากเน้ือหา
ในหนงัสือ ส่ิงท่ีเราไดค้ือประสบการท่ีเราไดท้ า ไดป้ฏิบติั และแกปั้ญหาจริง ตามสถานการณ์ต่างๆ  แตท่ี่ผา่นมายงัอยู่
ในภาวะท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงหลกัสูตรได ้เพราะว่าในส่วนประกอบสถานศึกษา จะมีงบประมาณเร่ืองหนังสือ
เรียน  เพื่อส่งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนซ้ือหนงัสือตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ส านกัพิมพท่ี์เขา้มาน าเสนอ ก็จะ
ไดผ้ลประโยชน์อย่างมาก ในการผลิตหนงัสือให้ เรายงัไม่สามารถเขา้ไปท า หรือเปล่ียนแปลงอะไรได้ถึงตรงนั้น แต่
ในพื้นท่ีท่ีมีนวตักรรม เขาปล่อยเป็นเร่ืองการคิดว่าถา้เราจะจดัตั้งสภาการศึกษาของจงัหวดั เราสามารถท ารอไวก่้อน
ไดเ้ลย ไม่จ าเป็นตอ้งให้รอการเปล่ียนแปลงของรัฐบาลหรือว่าของการเงิน แลว้ก็วนัท่ี 4 ท่ีโรงแรม Royal River ได้
เรียนเชิญท่าน สสจ. ดรสุริยา เขา้ไปร่วมรับฟังดว้ย เพราะจะไดช่้วยกนัดูวา่จะมีแนวทางอะไรท่ีสามารถน ามาปรับใช้
กบัระบบการเรียนของเราไดบ้า้ง คิดวา่น่าจะเป็นเร่ืองท่ีดี กบัการศึกษาประเทศไทย 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า เร่ืองน้ี วิธีการแกปั้ญหาเร่ืองน้ีไม่ใช่เร่ืองง่ายๆหัวหนา้ส่วนราชการ 
ยา้ยมา ยา้ยไป แต่ละคนก็ท างานไม่เหมือนกัน ในส่ิงท่ีเราอยากจะท ากัน ถ้าท าได้ จะเกิดประโยชน์มาก ส าหรับ
การศึกษาของประเทศไทย  ถา้มีการเปลี่ยนแปลงหลกัสูตรการศึกษาได้ จะประหยดังบประมาณกระทรวงศึกษาอยา่ง
มหาศาล  เราตอ้งประสานงานกนัหลายภาคส่วนท่ีเก่ียว ตอ้งใหร่้วมมือกนั ถา้ท าโครงการน้ีส าเร็จ จะเป็นเร่ืองท่ีดีมาก 

• โครงการทุนการศึกษาส าหรับศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ โครงการทุนการศึกษาส าหรับศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ร่วมกบั บริษทั เอนด์เลส อีโค่ จ ากดั โดยมีสาระส าคญัของ
ความร่วมมือ ดงัต่อไปน้ี จากการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวฒันธรรมส่งผลท าให้สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนมีบทบาททั้งต่อภูมิภาคเอเชียอาคเนยแ์ละต่อภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก ในดา้นภาษาจีนองคก์ารสหประชาชาติ
ไดจ้ดัให้ภาษาจีนกลางเป็นหน่ึงในห้าภาษาหลกัท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารขององค์การสหประชาชาติ และเป็นภาษาท่ี
ไดรั้บความสนใจจากผูเ้รียนภาษาในหลายประเทศทัว่โลก ท่ีผ่านมาประเทศจีนสามารถพฒันาเทคโนโลยีของประเทศได้
อย่างรวดเร็ว สามารถเป็นฐานการผลิตดา้นเทคโนโลยีท่ีใหญ่ท่ีสุดโลก รวมถึงมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีท่ีรองรับการ
เติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีศักยภาพอย่างมาก เทคโนโลยีต่าง ๆ ของประเทศจีน  ก าลังจะก้าวกระโดดล ้ าหน้าใน
เศรษฐกิจโลก ดงันั้นการไดมี้โอกาสไปศึกษายงัประเทศจีน จึงถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะไดเ้รียนรู้แนวทางการพฒันา 
เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ และในอนาคตจะได้มีโอกาสน ามาปรับใช้ในการท างาน หรือการท าธุรกิจไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การติดต่อท าธุรกิจคา้ขาย หรือการร่วมทุนกบันักธุรกิจชาวจีนแผ่นดินใหญ่ไดใ้นอนาคต 
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โดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั บริษทั เอนด์เลส อีโค่ จ ากดั ไดร่้วมกนัส่งเสริมให้นกัศึกษาไทย ท่ีมีความรู้
ด้านภาษาจีน ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อยงัประเทศจีน ในสาขาวิชาต่างๆ โดยจะประสาน ในการคัดเลือก
นักเรียนไทย เพื่อสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนท่ีมีความรู้ดา้นภาษาจีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ใน
สังกดั จงัหวดัฉะเชิงเทรา เดินทางไปศึกษาต่อยงัประเทศจีน โดยมีรายละเอียดของความร่วมมือดงัน้ี 
แนวทางการด าเนินโครงการทุนการศึกษาส าหรับศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน 

บริษทั เอนด์เลส อีโค่ จ ากดั ยนิดีใหก้ารสนบัสนุนโครงการทุนการศึกษาส าหรับศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน โดยจะเป็นผู ้
ประสานความร่วมมือกบักบัประเทศจีน โดยศูนยส่์งเสริมมิตรภาพ เศรษฐกิจการคา้และวฒันธรรมไทย- จีน (สมทจ.) ซ่ึงไดรั้บ
มอบหมายจากสถาบัน วิศวกรรมการผลิตชั้ น สู ง  มห าวิท ยาลัย  HEFEI UNIVERSITY institute of advanced 
manufacturing engineering  

โดย เสนอโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ท่ีมีความรู้ภาษาจีน ระดบัมปลาย   สังกดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
เพื่อเรียนสาขาท่ีเหมาะสมกบัความสามารถและความสนใจของนกัเรียน ในระดบัปริญญาตรี โดยมีสาขาน าเสนอต่อไปน้ี  

 1) การออกแบบเคร่ืองกลการผลิตและระบบอตัโนมติั  
2) วิศวกรรม สารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์  
3) วิศวกรรม การส่ือสาร   
4) วิศวกรรม การผลิตอจัฉริยะ  
5) วิศวกรรม ยานยนต ์ 
6) อ่ืนๆ เช่น : คอมพิวเตอร์การท่องเท่ียว ภาษา วฒันธรรม เป็นตน้ 
ท่ีมาและหลกัเกณฑก์ารรับทุนโดยสรุปมีดงัน้ี : 
 Hefei University:  เป็นมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี กลุ่มแรกในประเทศจีน โดยมุ่งเน้น การศึกษาด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ  มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็น " ฐานสาธิตความร่วมมือด้านการศึกษาจีน-
เยอรมนี " ซ่ึงเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลยัน าร่องกลุ่มแรกส าหรับ "โครงการฝึกอบรมผูมี้ความสามารถพิเศษระดบัอาจารย์
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้บริการความตอ้งการพิเศษของชาติ" ซ่ึงเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลยักลุ่มแรก จ านวน 61 แห่งท่ีด าเนินการ  " 
วิศวกรดีเด่น โครงการการศึกษาและการฝึกอบรม" และคณะวิชาและมหาวิทยาลยัระดับปริญญาตรี ท่ีเน้นระดับชาติท่ี
เช่ียวชาญ ประธานของคณะกรรมการ, ประธานของพนัธมิตร มหาวิทยาลยัระดับปริญญาตรีประยุกต์ในเขตสามเหล่ียม
ปากแม่น ้ าแยงซี, ประธานถาวรของมณฑลอานฮุยประยุกต์ Undergraduate University Alliance และหน่วยงานสถาปนา
มหาวิทยาลยัระดบัสูง ท่ีเนน้การใชง้านในทอ้งถ่ินในมณฑลอานฮุย 

 สาขาวิชาท่ีเปิดสอน: ตามความต้องการของโรงเรียนในประเทศไทย  สามารถสมัครเรียนสาขาวิชาเอกศิลป
ศาสตร์: ภาษาจีน การจดัการการท่องเท่ียว การศึกษา บริหารธุรกิจ และสาขาวิชาอ่ืนๆ  นกัเรียน ครูมธัยมตน้ และผูป้กครอง
สามารถแนะน าวิชาเอกได ้และผูรั้บผิดชอบชาวจีนสามารถประเมินและประสานงานได ้

 การให้ทุนการศึกษา: ผูรั้บผิดชอบชาวจีนจะประสานงานการสมคัรทุนเพื่อรับทุนการศึกษา ประมาณ 120,000-
150,000 บาท ต่อปี รวม 4 ปี ครอบคลุมค่าใชจ่้ายพื้นฐานของนักเรียน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าท่ีพกั และค่าครองชีพ  ระยะเวลา
การแจกทุนการศึกษา: ประมาณเดือนมีนาคม 2567 

 (หมายเหตุ: หลงัจากสมคัรเสร็จแลว้ นักศึกษาควรเตรียมตัว๋เคร่ืองบินมาเอง ค่าเล่าเรียนและค่าท่ีพกัส าหรับภาค
การศึกษาแรก จะเรียกเก็บกบัทางมหาวิทยาลยัโดยผูรั้บผิดชอบชาวจีน จะจ่ายใหห้ลงัจากแจกจ่ายทุนการศึกษา 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ยนิดีใหก้ารสนบัสนุนโครงการทุนการศึกษาส าหรับศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน  
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โดย จะให้ความร่วมมือในการประสานกบัโรงเรียน เพื่อการคดัเลือกนกัเรียน  ท่ีมีความรู้ภาษาจีน ระดบั มธัยมศึกษา
ตอนปลาย สังกดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อเรียนสาขาท่ีเหมาะสมกบัความสามารถและความสนใจของนักเรียน ในระดบั
ปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลยั HEFEI UNIVERSITY institute of advanced manufacturing engineering ตามหลกัเกณฑ์
และหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ 

• โครงการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย 
นำยจิตรกร  เผด็จศึก (ประธำน) กล่ำววำ่ โครงกำรส่งเสริมกำรส่งผำ้ไทย โครงกำรน้ีเป็นโครงกำรของจงัหวดั 

ไดรั้บค ำสั่งจำกกระทรวงมหำดไทย ให้ใส่ผำ้ไทย เพื่อส่งเสริมกำรผลิตผำ้ ท่ีอ ำเภอท่ำตะเกียบ  ทำงหอกำรคำ้ไทย ก็
รณรงคใ์หใ้ส่ผำ้ไทย ไปงำนต่ำงๆ หอกำรคำ้จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ก็ไดท้ ำกำรตดัผำ้ไทย มำใส่ ไปงำนพิธีต่ำงๆ เช่นกนั    
➢ โครงการด้านส่ิงแวดล้อม 

• โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
นำยจิตรกร  เผด็จศึก (ประธำน) กล่ำวว่ำ  กำรปลูกป่ำเพื่ออนุรักษ์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ได้มีกำร

ประสำนงำนกบัทำงส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจะลงพื้นท่ีไปปลูกป่ำท่ี อ ำเภอสนำมชยัเขต 
เร่ืองลงพื้นท่ี จะประสำนงำนไปอีกคร้ัง  เรำจะท ำต่อเน่ืองทุกปี   เพรำะเรำ ท ำโครงกำร ZeRo Zo 2  กำรปลูกตน้ไม้
เพื่อลดคำร์บอนไดออกไซดใ์หเ้ป็นศุนย ์ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
• โครงการไฟฟ้าชุมชนเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า โครงการไฟฟ้าชุมชนส าหรับช่วยเหลือผูมี้รายไดน้้อย โครงการน้ี

เร่ิมมาตั้งแต่ปีท่ีแลว้ ตอนน้ีอยู่ระหว่างเร่ืองการดูสัญญา   โครงการน้ีก าลงัด าเนินการอยู่ ท่ีโรงน ้ าแข็งท่ีบางน ้ าเปร้ียว 
จะมีรายไดโ้ครงการ เขา้สู่ชุมชนดว้ย จะไปลดค่าไฟให้กบัทางผูป้ระกอบการ อยู่ประมาณ 30-40% ผูป้ระกอบการไม่
ต้องลงทุนเอง ทางบริษัทท่ีเราเชิญมาร่วมโครงการเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมท่ีจะมาช่วยจังหวดั
ฉะเชิงเทรา จะลงทุนให้ผูป้ระกอบการก่อน เพราะว่าโครงการของเรานั้นไม่ใช่ท าเฉพาะในเร่ืองของผูป้ระกอบการ
รายใหญ่ เราท าให้ผูป้ระกอบการ รายย่อยหรือว่าผูท่ี้มีรายได้น้อย  โครงการน้ีถ้าท าได้ จะเป็นโครงการท่ีดีมาก 
ช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ยในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
• โครงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสะอาด (Clean Energy) ส าหรับรถบริการสาธารณะ และรถขนส่งสินคา้ในเชิงธุรกิจ 
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ เป็นโครงการท่ีจะส่งเสริมใหร้ถบริการสาธารณะต่างๆ ทั้งรถรับจา้ง  

ตั้งแต่มอเตอร์ไซด ์ไปถึงรยนต ์ไดป้รับเปล่ียนมาใชพ้ลงังานสะอาดในการขบัเคล่ือนเพื่อไม่ใหก้ระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
• โครงการ Zero Co2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
นำยจิตรกร เผด็จศึก (ประธำน) กล่ำววำ่โครงกำร Zero Co2 จงัหวดัฉะเชิงเทรำ เป็นโครงกำรเพื่อกำรส่งเสริม

ส่ิงแวดลอ้มส่งเสริมกำรปลูกตน้ไม ้ ต่อไป จะน ำเสนอใหท้รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ออกหนงัสือรับรอง ใบ
คำร์บอนเครดิตให้ ว่ำเรำปลูกตน้ไมอ้ะไร  และรับรองคำร์บอนเท่ำไหร่ เรำสำมำรถเอำใบรับรอง ใชป้ระกอบในกำร
จ ำหน่ำยตน้ไมไ้ด ้แต่คงตอ้งขอควำมร่วมมืออีกหลำยภำคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ถำ้ท ำโครงกำรน้ีไดจ้งัหวดัฉะเชิงเทรำของ 
จะลดคำร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย ์ ถำ้หมู่บำ้นจดัสรรในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ ร่วมโครงกำรน้ี จะเป็นเร่ืองท่ีดีมำก 
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จงัหวดัเรำจะเป็นพลงังำนสะอำดแลว้ก็ใชเ้ป็นโซล่ำเซลล ์ลดคำร์บอนไดออกไซด์ เพรำะฉะนั้นแลว้ทุกอย่ำงท่ีเรำคุย
กนั สำมำรถท ำไดท้ั้งหมด  เรำจะสำมำรถท่ีจะลดคำร์บอนได ้ถำ้ทุกหน่วยงำนร่วมกบัขบัเคล่ือน 

• โครงการส่งเสริมการใช้พลงังานโซล่าเซลล์ 
นำยจิตรกร  เผด็จศึก (ประธำน) กล่ำววำ่โครงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานโซล่าเซลล ์หอการคา้เป็น 

องคก์รน าร่องติดตั้งการใชพ้ลงังานโซล่าเซลล์ เพื่อลดค่าใชจ่้ายค่ากระแสไฟฟ้าของหอการคา้ไปไดเ้ยอะเลยในแต่ละ
เดือน เราไดป้ระชาสัมพนัธ์ ไปยงับริษทัต่างๆ ท่ีเป็นสมาชิกหอการคา้ ให้เปล่ียนมาใช้พลงังานโซล่าเซลล์ เพื่อจะได้
ประหยดั และลดตน้ทุนทางการผลิต 

นางสาวอภินนัทนาภรณ์ ใตห้ลา้สถาภรณ์ (รองประธาน) กล่าววา่ อยากใหท้างหอการคา้ ใหค้วามรู้ เร่ือง  
โครงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานโซล่าเซลล์ กบัทางวดั เราะทางวดัแต่ละวดัท่ีพอทราบมา ใชไ้ฟฟ้าท่ีสูงเป็นแสนบาท
ต่อเดือน  ถ้าเป็นไปได้เปล่ียนมาใช้พลังงานโซล่าเซลล์โดยหอการค้าเป็นผูริ้เร่ิม เสนอขายไปเลยติดตั้งในราคา
ประหยดั เพราะว่าตอนน้ีมีปัญหา เร่ืองค่าไฟแพง เป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆวดั ยิ่งวดัดงัๆ ค่าไฟแพงมาก  ถา้เป็น
พลงังานเซลลโ์ซล่าเซลล ์จะไดป้ระหยดัค่าใชจ่้ายของวดั วดัจะไดเ้อาปัจจยั ไปสร้างและบ ารุงวดัต่อไป 

• โครงการส่งเสริมการจ าหน่ายใบคาร์บอนเครดิต เพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดล้อมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิน่ 
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ เพื่อสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา 

สังคม ร่วมกนัผลกัดนัการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต ลดโลกร้อน สร้างทุนหมุนเวียนกลบัคืนสู่ชุมชน สอดคลอ้งกบัแนวทางการ
พฒันาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – Green Economy: BCG) ของรัฐบาล ในการ
สร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีเน้นการแปลงของเสียให้เป็นแหล่งรายได้ ซ่ึงสอดคลอ้งตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององคก์ารสหประชาชาติ ถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้กบัเกษตรกรในเร่ืองของคาร์บอน
เครดิต เพื่อท าความเขา้ใจถึงค าว่าคาร์บอนเครดิต สร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ท่ีพี่นอ้งเกษตรกรจะไดรั้บหากมีการท า
คาร์บอนเครดิตขึ้น ตลอดจนประโยชน์ของตลาดคาร์บอนเครดิตท่ีเกษตรกรจะไดรั้บ 

• โครงการท านาลดโลกร้อน “ท านาเปียกสลบัแห้ง” 
นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ การท านาเปียกสลบัแหง้จะไม่ปล่อยใหน้ ้าขงัอยูใ่นพื้นท่ีนา 

ตลอดเวลา ช่วยลดการใชน้ ้าในการเพาะปลูก สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทนท่ีปล่อย
สู่ชั้นบรรยากาศ ซ่ึงก๊าซมีเทนท าให้โลกร้อนขึ้นมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 27 เท่า ซ่ึงการท านาแบบเปียกสลบั
แห้ง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ราว 30% เทียบกับวิธีท านาแบบเดิม การท านาวิถีใหม่ ผสมผสาน
เทคโนโลย ีท่ี ยงัช่วยลดก๊าซเรือนกระจกไดด้ว้ย และจะน าไปสู่การจ าหน่ายคาร์บอนเครดิต สร้างรายไดใ้ห้แก่ชาวนา
โครงการส่งเสริมกจิกรรมนันทนาการ 

• กจิกรรมแข่งขันแบดมินตันของเยาวชน 
นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าววา่ เป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมการออกก าลงักายดว้ยการเล่น 

แบดมินตนั ซ่ึงกิจกรรมแข่งขนัแบดมินตนัของเยาวชนอยูใ่นช่วงประสานงาน หน่วยงานท่ีเก่ียงขอ้งและ หาวนัเวลาท่ี
เหมาะสม จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบอีกคร้ัง 

• กจิกรรมแข่งขันเซฟบอร์ดเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวทางน ้า 
นายโชติอนนัต ์ ปินถานนัท ์(รองประธาน) กล่าววา่ กิจกรรมแข่งขนัเซฟบอร์ดเพื่อส่งเสริม 
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การท่องเท่ียวทางน ้ า ก าหนดจัดกิจกรรม ประมาณวนัท่ี 22-23 ตุลาคม 2566 ก่อนจดังานหลวงพ่อโสธรและงาน
กาชาด ประจ าปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริม การท่องเท่ียวทางน ้า และโครงการของ Zero Co2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

• กจิกรรมแข่งขันมวยทะเล และกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดนครเน่ืองเขต 
นำยจิตรกร  เผด็จศึก (ประธำน) กล่ำววำ่ กิจกรรมแข่งขนัมวยทะเล และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ 

ท่องเท่ียวตลาดนครเน่ืองเขต 25 มิถุนายน 2566 จดักิจกรรมงานป่ันจกัรยาน 3 ตลาด  เราไดจ้ดักิจกรรมแข่งขนัมวย
ทะเลไปแลว้ ผลการตอบรับดีมาก คนในชุมชน ลงสมคัรกนั 12 คู่ ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ มีรางวลัให้ คนชนะได้รางวลั 
300 บาท คนแพ ้ได ้200 บาท เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ทางหอการคา้คิดหากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวให้
ตลาดนครเน่ืองเขตแลว้ ใหท้ำงตลำดคิดต่อยอดกิจกรมแข่งขนัมวยทะเล เป็นงำนประจ ำปีต่อไป 

• กจิกรรมแข่งขันยิงปืน 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ก าหนดกิจกรรมแข่งขนัยงิปืน 

ให้ ทาง YEC ไปเขียนโครงการและเขียนแผนงาน ว่าจะจดัท าท่ีไหน เม่ือไหร่โครงการอบรมให้ความรู้การใชอ้าวุธ
ปืนบุคคลอาจท่ีไม่มีความรู้ในการใช้อาวุธปืน จะไดใช้อาวุธปืนไดอ้ย่างปลอดภยั และ คนท่ีมีความรู้จะมาช่วยเป็น
เทนเนอร์ จะสร้างความสัมพนัธ์กนัได ้เป็นกิจกรรมท่ีอยากท าอยา่งต่อเน่ืองทุกปี เพื่อเป็นกิจกรรมหารายไดด้ว้ย 

นำยจิตรกร  เผด็จศึก (ประธำน) กล่ำววำ่การประชุมใหญ่ท่ีผา่นมาไดมี้การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่  
ปีบริหาร 2566-2567 และมีการวางแผนการบริหารงาน ดงัน้ี 
➢ กจิกรรมประจ าปีหรือกจิกรรมต่อเน่ือง ของหอกาค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

• การจดักิจกรรมหารายไดข้องหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
-  การจดัแข่งขนักอลฟ์การกุศล เช่ือมความสัมพนัธ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
-  การจดัท าหนงัสือรายงานประจ าปี  
-  การออกร้านในงานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจ าปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
-  การออกหนงัสือรับรองต่างๆ อาทิ ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินคา้ ใบ C/O,ใบรับรองฐานะทางการเงิน 

• การจดัประชุมคณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ประจ าเดือน และประชุมสัญจร) 
• การจดัประชุมใหญ่สามญัสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราประจ าปี 
• การจงังานส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่  
• การจดังานฉลองรางวลัหอการคา้ยอดเยีย่ม และรางวลัผูว้า่ราชการจงัหวดั “ส าเภาทอง” ในโอกาสท่ีไดรั้บ 
• การเป็นเจา้ภาพจดัประชุม กกร.จงัหวดั (ระหวา่งเดือนตุลาคม – มกราคม) 
• การจดักิจกรรมรถน ้าขอพรผูใ้หญ่ เน่ืองในเทศกาลสงกรานต ์“ปีใหม่ไทย” 
• การจดัท าบุญอาคารหอการคา้ประจ าปี  
• การจดักิจกรรม เดิน-ว่ิงสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลหา้ ลดละอบายมุข ประจ าปี 
• การจดักิจกรรมว่ิงเพื่อส่ิงแวดลอ้ม Zero Co2 Run 

➢ กจิกรรมตามนโยบายของหอการค้าไทย 

• การส่งผลงาน เพื่อพิจารณารับรางวลั โครงการ “หอการคา้ยอดเยีย่ม” 
• การส่งผลงานเพื่อพิจารณารับรางวลั ผูว้า่ราชการจงัหวดั “ส าเภาทอง” 
• การจดักิจกรรมรับบริจาคโลหิต และอวยัวะ  
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• การรณรงคเ์พิ่มสมาชิกหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
• การลงระบบฐานขอ้มูลระบบสมาชิกหอการคา้จงัหวดั (ระบบ MR)  
• การเขา้ใช ้ระบบ Application TCC Connect  หอการคา้ไทย 
• โครงการมอบป้ายของดี รับรองโดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
• โครงการส่งเสริมการเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหก้บัสมาชิก ในระบบ Application TCC Connect   
• การส่งเสริมกิจกรรมของผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการคา้จงัหวดั 
• การเป็นศูนยรั์บนกัศึกษาใหม่ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
• การด าเนินโครงการ 1 จงัหวดั 1 โรงเรียน/วิทยาลยั ฯลฯ 
• การด าเนินโครงการ ดา้นการคา้การลงทุนและการคา้ชายแดน  
• การด าเนินโครงการ ดา้นเกษตรและอาหาร 
• การด าเนินโครงการ ดา้นท่องเท่ียวและบริการ 
• การด าเนินโครงการ ดา้นสังคม 
• การด าเนินโครงการ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
• การด าเนินโครงการภายใตน้โยบายลดความเหล่ือมล ้า 
• การด าเนินโครงการ 1 ไร่ 1 ลา้น 
• การด าเนินโครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัผูป้ระกอบการ เกษตรกร และ SMEs 
• การด าเนินโครงการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
• การด าเนินโครงการ ส่งเสริมจรรยาบรรณภาคธุรกิจ 
• การด าเนินโครงการ / กิจกรรมดา้นอ่ืนๆ 
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ท่ีหอการคา้ด าเนินการ มีทั้งรวมกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

โครงการนั้นๆ  และโครงการร่วมกบัหอการคา้ไทย ท่ีเป็นนโยบาย และแผนงานของหอการคา้ไทย ขอความร่วมมือ
ให้หอการคา้จงัหวดั ให้ท าโครงการ หรือเขา้ร่วมโครงการ และโครงการท่ีหอการคา้ฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมหารายได ้
ส าหรับไวใ้ช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรหอการค้า กิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับสมาชิก กิจกรรมเพื่อสังคม 
กิจกรรมเพื่อพฒันาเศรษฐกิจในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โดยกจิกรรมต่างๆ ที่หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการด าเนินการแล้วและโครงการ/กจิกรรมที่ได้น าเสนอ
ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าได้ร่วมกนัพจิาณาร่วมกนั 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ รับหลกัการในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีน าเสนอ 
 

4.2 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า  THAILAND MEGA FAIR & FESTIVAL 2023 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า เป็นโครงกำรท่ีหอกำรคำ้จงัหวดัฉะเชิงเทรำ  ก ำลงัหำสินคำ้และ

ผูป้ระกอบกำร ท่ีสนใจ กำรร่วมงำนแสดงสินคำ้ THAILAND MEGA FAIR & FESTIVAL 2023  โดยมีนำยอำทร 
ผดุงเจริญ รองประธำน  จะไปร่วมออกบูธ ประเทศซำอุดิอำระเบีย ระหว่ำงวนัท่ี 13-16 ธันวำคม 2566 จะมีกำรน ำ
สินคำ้ไปร่วมดว้ยหำกสมำชิกท่ำนใดสนใจน ำสินคำ้ไปแสดงในงำนขอให้แจง้ควำมจ ำนงมำท่ีส ำนักงำนหอกำรคำ้
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ เพื่อหำแนวทำงกำรเขำ้ร่วมต่อไป  
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบ รับหลกัการ 
4.3 แนวทางการจัดประชุม (สัญจร) คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า ท่ีผ่านมาประชุมประจ าเดือน เดือนละ 1 คร้ัง ทุกวนัพฤหัสบดี 

ประชุมร่วมกบัส่วนราชการเดือนเวน้เดือน อยากจะเสนอให้ มีการจดัประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารหอการคา้
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จะมีประชุมสัญจร 2 เดือน คร้ัง  ไปประชุมต่างอ าเภอ เพื่อไปรับฟังความคิดเห็น ความตอ้งการ 
ปัญหาและขอ้เสนอแนะของสมาชิก และไปประชาสัมพนัธ์องค์กรหอการคา้ให้ประชาชนรับทราบ ว่าหอการคา้มี
หนา้ท่ีท าอะไรบา้ง  เพื่อหาสมาชิกเพิ่ม ตามอ าเภอต่างๆ ดว้ย ไปขอใชท่ี้วา่การอ าเภอ ต่างๆ จดัการประชุมสัญจร   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ รับหลกัการ 
 4.4 แนวทางการประชาสัมพนัธ์องค์กรหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ แนวทางการประชาสัมพนัธ์องค์กรหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ใน

ส่วนของส่ือโซเชียล เพื่อให้เกิดความเขา้ถึงง่าย เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์งานต่างๆ และจะมีการท าส่ือ เร่ืองการ
จ าหน่ายสินคา้ ของสมาชิก ร้านคา้ราคาถูก  เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปทราบวา่หอการคา้ท าอะไร 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ รับหลกัการ 
4.5 การด าเนินโครงการทุนการศึกษาส าหรับศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน 
นำยคณิตศร น่ิมเจริญวรรณ (เลขำธิกำรYEC) กล่ำววำ่ เป็นกำรประสำนงำนระหวำ่งหน่วยงำนทำงไทยและ

จีนทำงดำ้นกำรศึกษำ จะมอบทุนกำรศึกษำภำษำจีนแก่นกัเรียน มธัยมศึกษำตอนปลำยของจงัหวดัฉะเชิงเทรำ ซ่ึง
มหำวิทยำลยัท่ีประเทศจีนมีช่ือเสียงทำงดำ้นวิศวกร โดยมีหลกัเกณฑก์ำรสมคัร ขอรับทุนกำรศึกษำ โดยท่ีนกัเรียนจะ
ไม่เสียค่ำใชจ่้ำยอะไรเลย เป็นโครงกำร ท่ีเป็นประโยชน์กบัเด็กนกัเรียนในจงัหวดัฉะเชิงเทรำทุกโรงเรียน ไม่วำ่จะเป็น
ภำครัฐหรือเอกชนสำมำรถท่ีจะสมคัรไดโ้รงเรียนละ 3 คน ส่ิงท่ีส ำคญั ขอใหพู้ดภำษำจีนไดบ้ำ้ง ส่ือสำรพูดภำษำจีน
ไดแ้ลว้ ถึงจะส่งไปเรียนต่อท่ีประเทศจีนได ้ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ รับหลกัการ 
4.6 การเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีวัดไชยภูมิธาราม (ท่าอฐิ ) 
นายจิตรกร  เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า อยากเสนอให้ทางหอการคา้เป็นเจา้ภาพทอดผา้ป่าสามคัคีวดัไชยภูมิ

ธาราม (ท่าอิฐ )  น่าจะเป็นช่วงออกพรรษา ประเดือนพฤศจิกายน 2566  รายละเอียด  การเป็นเจา้ภาพจะแจง้ให้ทราบ
อีกคร้ัง เพื่อน าเงินมาสร้างหลวงพ่อสมปรารถนา ของวดัท่าอิฐท่ีอยู่ ริมแม่น ้ าบางปะกง อีกองค์ ซ่ึงถือเป็นพระท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ  องคแ์รกท่ีสร้างเสร็จไป เหมือนเกิดปาฏิหาริย ์ใชง้บประมาณ ในการสร้างองค ์ไป 30 ลา้น ถือว่าท าส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี ท าองคพ์ระจนเสร็จ  เป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกท่ีหน่ึง ของจงัหวดั 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ รับหลกัการ 
 

วาระที่ 5 ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพ่ือน าเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
           นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวา่ ประเด็นเสนอติดตาม เขา้สู่ กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1. การขอใบอนุญาตต่างๆ ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และการออกใบอนุญาตประจ าตวับริษทั 
2. โครงการศึกษาส ารวจออกแบบระบบสูบน ้ากลบัอ่างเก็บน ้ าคลองสียดั (สูบน ้าคืนถ่ิน) 
     (ประเด็นสูบกลบัจากลุ่มน ้าบางปะกง) 
3. โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอลค์ 
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     (ประเด็นติดตามการออกแบบโครงสร้าง จาก สนง.โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั) 
4. โครงการฉะเชิงเทรา Sand Box 
5. โครงการบริหารจดัการขยะเพื่อสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 
6. แนวทางการจ าหน่าย Carbon Credit เพื่อประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ 
    (วิธีการด าเนินการจ าหน่ายคาร์บอนเครดิต) เชิญกรมการขา้ว มาช้ีแจง 
7. การขยายโซนน่ิงส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจสถานบนัเทิงจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
8. ติดตามการท าไมก้นัทางขา้มรถไฟ และการปรับพื้นทางขา้มรถไฟเพื่อความปลอดภยั 
หัวข้อเสนอใหม่ 
1. ปัญหาน ้ าประปาขุ่นในเขตเมืองฉะเชิงเทรา 
2. ปัญหารถบรรทุก 10 ลอ้ขา้มสะพาน  และรถ 6 เขา้เมืองในเวลาเร่งด่วน 
3. การส่งเสริมการเล้ียงกุง้กา้มกามขนาดใหญ่ และการเล้ียงปลากราย ในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
4. โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าคล่ืนลูกใหม่ YPC 
5. ผลกัดนัเปล่ียนหลอดไฟสาธารณะให้เป็น LED Street Light 
6. ปัญหาอุบติัเหตุเส้นทางจราจร จุดกลบัรถปากทางแยกปองพล 
7. ปัญหาอุบติัเหตุเส้นทางถนน อบจ.ฉช.(บา้นหนามแดง-บา้นคลองประเวศบุรีรมย)์ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

วาระที่ 6 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ / ข้อเสนอ จากคณะกรรมการและสมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  
- การจัดกจิกรรมคอนเสิร์ตการกุศล YEC  
นายปราการ ป่ินเจริญ (รองประธาน YEC)  กล่าวว่า กลุ่มนักธุรกิจ YEC หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา  

ก าหนดจดักิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล YEC ในวนัพุธท่ี 16 สิงหาคม 2566 กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล เป็นท่ีจดัขึ้นทุก
ปี ซ่ึงเป็นการร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่าง YEC ดว้ยกนั และจะมีการเชิญเพื่อน YEC  จงัหวดัใกลเ้คียง มาร่วมกิจกรรม
ดว้ย จะมีการเชิญมาพกัคา้งคืน แลว้ในวนัรุ่งขึ้นก็จะพาเพื่อน YEC จงัหวดัในภาคตะวนัออก ภาคกลาง แลว้ก็จงัหวดั
อ่ืนๆ ไปท่องเท่ียว ปีน้ีวางแผนจะไปไหวพ้ระวดัปากน ้าโจโ้ล ้(วดัโบสถสี์ทอง) อ าเภอบางคลา้ กิจกรรมคอนเสิร์ตการ
กุศล วตัถุประสงค์ท่ีจัดกิจกรรม รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะน าเงินท่ีเหลือ จะมอบเงินให้กับหน่วยกู้ภัยจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ร่วมสนบัจดัซ้ือรถอุปกรณ์และดบัเพลิง  ทางYEC จะมีกิจกรรมร่วมกบัทางหน่วยกูภ้ยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา
ค่อนขา้งเยอะ ขอแจง้ว่าหน่วยกูภ้ยัก็เป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญัมากระดบัประเทศ ในปัจจุบนัดว้ยอุปกรณ์บุคลากร
ต่างๆ  ไม่เพียงพอ ทางท่ีประชุม ก็มีมติร่วมกนัในคณะกรรมการYEC ว่าสามารถท าประโยชน์ในภาวะวิกฤตของคน
ในจงัหวดัเราไดไ้ดค้่อนขา้งดี 

- โครงการพฒันาศักยภาพผู้น าคล่ืนลูกใหม่ YPC 
นายอาทร เสริมศกัด์ิศศิธร (ประธาน YEC) กล่าววา่ โครงการพฒันาศกัยภาพคลื่นลูกใหม่  YPC เป็น 

โครงการท่ีเชิญหน่วยงานราชการและภาคเอกชน มาจดัอบรมด้วยกันเสริมสร้างศกัยภาพผูน้ าดว้ยกนั เป็นการท า
กิจกรรมร่วมกนั 3 วนั 2 คืน  เป็นการสร้าง Connection ร่วมกนัโครงการน้ี เป็นโครงการน าร่องเม่ือปีท่ีแลว้ จงัหวดั
ฉะเชิงเทราเราเป็นจงัหวดัแรกท่ีท า และตอนน้ีเป็นโครงการท่ีจดักนัทั้งประเทศแลว้  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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วาระที่ 7 เร่ืองรายงานสถานะทางการเงินของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
มติท่ีประชุม  รับรอง 

 

วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ   
 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า หอการคา้ไทย ขอเชิญชวนหอการคา้จงัหวดั รณรงคใ์หห้าสมาชิกเพิ่ม  
90 ปี หอการคา้ไทย  เดือนกรกฎาคม 2566 หาสมาชิกเพิ่มได ้สมาชิกสามญั 4 คน วิสามญั 49 รวมเป็น 53 คน เดือนสิงหาคม 
2566 หาสมาชิกเพิ่มได ้ สมาชิกสามญั 1 คน วิสามญั 44 คน รวมเป็น 45 คน รวม 2 เดือน หาสมาชิกได ้98 คน ยอดสมาชิก
เดือน มิถุนายน 620 คน + 98 คน รวมทั้งหมด 718 คน  และทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราท าโครงการ บริจาคโลหิต 9 แสน 
ซีซี 90 ปี หอการคา้ไทย เดือนกรกฎาคม 2566 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัโรงพยาบาลวดัสมาน จดักิจกรรมรับ
บริจาคโลหิต  ในวนัท่ี 5  กรกฏาคม 2566 ไดโ้ลหิต 78 ยนิูต  รวม  35,100 ซีซี  และ ร่วมกบัโรงพยาบาลพุธโสธร ในวนัท่ี19 
กรกฎาคม 2566 ไดโ้ลหิต 127 ยนิูต  รวม  57,150 ซีซี  รวม 2 รอบ 205 ยนิูต จ านวน 92,250 ซีซี  

 หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอเชิญชวนสมาชิกหอการคา้ฯ ประชาสัมพนัธ์ให้คนรู้จกั มาสมคัรสมาชิก
วิสามัญ ค่าบ ารุง 200 บาท/ปี หรือสมาชิกสามัญหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ค่าบ ารุงสมาชิก 2,000 บาท สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆมากมาย  ดงัน้ี  

สิทธิบิน สุดคุ้ม พเิศษเฉพาะ”สมาชิกหอการค้า”เท่านั้น  
- Vietjet aif.com โหลดกระเป๋า ฟรี 15 กิโลกรัม ทั้งของสมาชิกและผูติ้ดตามอีก 4 ท่าน  
- Bangkok Airways ส่วนลด 10% โหลดกระเป๋าฟรี50กิโลกรัม 
- Nok air โหลดน ้าหนกักระเป๋า ฟรี10กิโลกรัม 
- Thai lion air ส่วนลด 10 % โหลดกระเป๋าฟรี 10 กิโลกกรัม 
- Air Asia โหลดกระเป๋าฟรี 40กิโลกรัม รับสิทธิจองตัว๋ราชการทั้งเส้นทางในแต่ละประเทศ 
สิทธิส่งคุ้ม ท่ัวไทย 
- Flash รับไปเลยส่วนลดค่าส่ง 15 % (เฉพราะ Flash shop เท่านั้น)  
- ไปรษณียไ์ทย ลดค่าส่ง ems 15%   (เฉพราะems เท่านั้น) 
สิทธิพเิศษ อ่ืนๆ อกีมากมาย 
- Ldc ส่วนลด 15% ทนัตกรรมทัว่ไป (ขดุหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ) และสินคา้ในร้าน ส่วนลด10%   (จดัฟัน     
  รากฟันเทียม ใส่ฟัน )  
- Officr Mate  ลดทนัที 5% ไม่มีขั้นต ่า เม่ือซ้ือสินคา้ 
- ส่วนลดสูงสุด 10 % จากไทวสัดุ , บีเอม็บี โฮม , โก วา้ว 
- Auto1 ส่วนลด 3 %   *เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบริษทัก าหนด  
แต้มx2 คะแนนพเิศษ 2 เท่า เม่ือ  
- ใชจ่้ายท่ี 7- eleven ทุกสาขา 
APEC CARD บตัรเดินทางส าหรับนกัธุรกิจ เอเปค ใชคู้่กบัหนงัสือเดินทาง ไปตอ้งขอวีซ่า ประหยดัเวลา  

ประหยดัค่าใชจ่้าย และขั้นตอนในการเขา้เมือง 19 เขตเศรษฐกิจ 
ส่วนลดสินคา้และบริการต่าง ทัว่ประเทศ   ร้านอาหาร  โรงแรม/ท่ีพกั ของฝาก บริการ แอปพลิเคชัน่ TCC Connect  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 



 

 

26 

 

 นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กลา่วขอบคุณคณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ตลอดจนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทกุทา่นท่ีเสียสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี 

 
 

ปิดประชุม เวลา  17.10 น. 

 
( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 
นางน ้าฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ท่ีหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


